

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ในคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการการประปานครหลวงที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง ในส่วนของกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง แทนกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการฯ เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการพิจารณากลับกรองงานก่อนนำเสนอ คณะกรรมการ กปน.

มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้ง ดังนี้

#### กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

๑.	ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์	กรรมการ
๒.	นายมารุต ฝือกผ่อง	กรรมการ
๓.	นายประเวช ฉ่ำเฉลิม	กรรมการ
๔.	นายศิวพงศ์ วรรณ	กรรมการ
๕.	นายจักรี มีสมบัติ	กรรมการ
๖.	นายวันนา ศรีสด	กรรมการ
๗.	นายประหยัด จิตรีเซาว์	กรรมการ
๘.	นายกิตติศักดิ์ ชุมแวงวาปี	กรรมการ
๙.	นายปฐมพงษ์ เรือนหลวง	กรรมการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

### เรื่องที่ ๒ รับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประธานกรรมการ กปน. แจ้งให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นการยกระดับให้ กปน. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางเรียนรู้รู้ความ เป็นเลิศด้านงานประปา ขอให้ กปน. พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันหรือศูนย์การเรียนรู้ ของ กปน. ในรูปแบบ งบประมาณ และพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเป็นสถาบันชั้นนำด้านการฝึกอบรม เกี่ยวกับกิจการประปาหรือวิชาชีพงานประปา (Schooling) แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนในการสร้างอาชีพและรายได้ทดแทนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราก ที่ได้ยกเลิกไป

๒. ขอให้ กปน. พิจารณาแนวทางการจัดตั้งโครงสร้างหน่วยธุรกิจ (Business Unit : BU) เพื่อ เป็นการสร้างรายได้เสริมแก่ กปน. นอกจากรายได้ค่าน้ำ (ปริมาณน้ำขาย) ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กปน. และ เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรในเชิงธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร กปน. อาจพิจารณา สรรหาหรือจ้างบุคลากรภายนอกที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ และการตลาด เพื่อช่วยบริหารและสนับสนุนงานด้านธุรกิจเสริม (Business Unit) รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์

สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ กปน. พิจารณาศึกษากฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

๓. กปน. ควรพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ กปน. ให้มีความเหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

๔. ตามที่ กปน. มีแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ และการเตรียมลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปา ครั้งที่ ๑๐ ขอให้ กปน. พิจารณาแผนงานและงบประมาณให้มีความสอดคล้องกันและควรพิจารณาหาแหล่งลงทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนในระยะยาว โดย กปน. อาจพิจารณากำหนดแผนหรือแนวทางในการหารายได้เสริมเพื่อให้ กปน. สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว

๕. การดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๑๐ ขอให้ กปน. พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและความต้องการใช้น้ำของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็มรุกกล้าที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นทุกปี เช่น การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเค็มรุกกล้าในระยะยาว การหาแหล่งน้ำดิบหรือจัดหาซื้อที่ดินในการสำรองน้ำดิบ การสร้างโรงกรองน้ำหรือโรงงานผลิตน้ำแห่งใหม่ ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับกิจการประปา การหารายได้เสริมเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนโครงการฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ กปน. เร่งรัดการดำเนินการและศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย

ทั้งนี้ ประธานกรรมการฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณาทบทวนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นข้างต้น (ข้อ ๑ - ๕) รวมทั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบเป็นระยะ

**มติที่ประชุม** รับทราบและพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๓** รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ สิ้นสุด ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยมีขอบเขตงานในการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เพิ่มขึ้นอีก ๘๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ต่อวัน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งน้ำด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำก่อสร้างสถานีสูบน้ำและขยายถังเก็บน้ำใสพร้อมงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ สิ้นสุด ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งดำเนินงานวางท่อประปาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มิมีผลกระทบด้านการจราจรน้อยกว่าในสถานการณ์ปกติ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำทุก ๒ เดือน

## เรื่องที่ ๔ รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

### ๑. งานลดน้ำสูญเสีย

ผลการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียและบริหารแรงดันน้ำ สิ้นสุด ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ มีอัตราน้ำสูญเสียอยู่ที่ระดับร้อยละ ๓๐.๘๖ ส่งผลให้ระดับอัตราน้ำสูญเสียสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๓๓.๑๔ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายสะสมตามแผนงาน (ระดับเป้าหมาย ณ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๓๐.๕ ๓) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ พบว่ามีการดำเนินงานล่าช้าใน ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) งานจ้างเอกชนจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนทางพัสดุ ๒) งานปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ ๓) งานจ้างสำรวจท่อประจําครัวด้วยเทคโนโลยีใหม่อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนทางพัสดุ (จัดทำขอบเขตของงาน) และ ๔) งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนทางพัสดุ (จัดทำขอบเขตของงาน)

### ๒. การบริหารแรงดันน้ำ

ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ำ อ้างอิงจากจุดวัดท่อประจํา ๑๖๒ แห่ง (ค่าเฉลี่ย) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖.๗๒ เมตร และแรงดันน้ำเฉลี่ยสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖.๖๖ เมตร

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะมอบหมายให้ กปน. พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจหาท่อรั่วโดยการเพิ่มแรงดันน้ำด้วย Booster Pump

๒. รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสียและการบริหารแรงดันน้ำ

๓. เร่งรัดการดำเนินงานในกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การทำสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) ๒) การทำสัญญาจ้างสำรวจท่อรั่วในเส้นท่อประจําครัวด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารแรงดันน้ำอัจฉริยะ

### ๔. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการครอบครัวตาสับประรด (Season ๒)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพร้อมทั้ง พิจารณาหารูปแบบ/วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำและให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

## เรื่องที่ ๕ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสำนักงานพร้อมที่จอดรถ (อาคาร ๑๐๐ ปี การประปาไทย) พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสถานภาพโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ (อาคาร ๑๐๐ ปี การประปาไทย) โดยผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการได้ ๘๗.๗๓% ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มงานใหม่เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่รายงาน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการมาแล้ว ๑๕๕ วัน (กรณีคิดตั้งแต่แจ้งเริ่มงานก่อสร้าง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้น ๑,๑๖๐ วัน)

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ มีมติรับทราบการติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ (อาคาร ๑๐๐ ปี การประปาไทย) โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจดำเนินการต่อผู้รับจ้างจากการดำเนินงานที่ล่าช้า และอาจมีผลให้เกิดค่าปรับเกิน ๑๐% ตามเงื่อนไขของสัญญา และเนื่องจากมีบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯจำนวนมาก จึงขอให้ กปน. กำชับบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดการดำเนินงานโครงการและงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** รับทราบสถานภาพโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ (อาคาร ๑๐๐ ปี การประปาไทย) และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

## เรื่องที่ ๖ การพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามมาตรการลดค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระลอก เดือนเมษายน ๒๕๖๔

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามมาตรการลดค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยดำเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า น้ำประปา) เสนอให้ความช่วยเหลือลดค่าน้ำประปาตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔ ด้านค่าน้ำประปา ให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ ๑๐ เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ๒๕๖๔ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ กปน. ได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ส่วนลดตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านค่าน้ำประปาข้างต้น คาดว่าจะมีประชาชนและผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ตามมาตรการฯ ๒.๔ ล้านราย เป็นวงเงินประมาณ ๑๗๐ ล้านบาท

**มติที่ประชุม** อนุมัติการดำเนินการตามมาตรการลดค่าน้ำประปาให้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ในรอบการใช้น้ำ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๔ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๔)

**เรื่องที่ ๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ส่วนลดค่าน้ำประปาเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในอัตราร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดย กปน. ได้ประมาณการส่วนลดค่าน้ำประปาจากฐานข้อมูลเดือนเมษายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะมีผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๒.๔๔ ล้านราย และคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ ๑๗๐ ล้านบาท ซึ่ง กปน. พิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาโดยใช้แหล่งเงินรายได้ของ กปน. จะเป็นการเพิ่มภาระทางการเงิน ในการจัดหาแหล่งเงินมาสมทบเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เสนอกระทรวงการคลังซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานนครหลวงและกระทรวงมหาดไทย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐ ล้านบาท

**เรื่องที่ ๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบสนับสนุนการใช้น้ำประปาในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม Challenger ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสนับสนุนการใช้น้ำประปาในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม Challengerณ Challenger Impact เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำประปาสำหรับโรงพยาบาลสนามบุษราคัม Challenger และสนับสนุนค่าน้ำประปาและค่าบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริการประปาในฐานที่เป็นค่าการกุศลภายในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นสาธารณสุขภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และตามระเบียบการประสานนครหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการ ค่าสมนาคุณ ค่าการกุศล และค่ารางวัลตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘.๑ กำหนดให้ กรณีจ่ายค่าการกุศลให้แก่องค์การการกุศลที่รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยขอรับการสนับสนุนเพื่อบรรเทาภัยพิบัติหรือสาธารณสุข สามารถจ่ายได้ตามที่ผู้ว่าการจะเห็นสมควร ไม่เกินครั้งละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรให้ กปน. ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่ได้กำหนดไว้

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการสนับสนุนการใช้น้ำประปาในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม Challenger ให้เป็นไปตามระเบียบ กปน. ต่อไป

**เรื่องที่ ๙ การพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITRR-๙๐๓**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง บริษัท ชัยนันท์คำวัตถุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๐๐๐ มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ ๗.๖๒ กม. โดยวิธีตันท่อลดความยาวประมาณ ๐.๖๘ กม. และงานรื้อย้ายและวางท่อจ่ายน้ำใหม่ทดแทนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. ทั้งสองฝั่งความยาวประมาณ ๑๗.๓๕ กม. สัญญา PITRR-๙๐๓ โดยดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบทค่าจ้างตามสัญญา ๓๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท ๑๕ วัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างบริษัท ชัยนันท์คำวัตถุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องสัญญา PITRR-๙๐๓ ดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบท ค่าจ้างตามสัญญา ๓๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท ๑๕ วัน

**มติที่ประชุม** อนุมัติสั่งจ้าง บริษัท ชัยนันท์คำวัตถุก่อสร้าง (๒๕๒๔) จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITRR-๙๐๓ ดำเนินการพร้อมโครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ ของกรมทางหลวงชนบทค่าจ้างตามสัญญา ๓๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวงชนบท ๑๕ วัน

**เรื่องที่ ๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราก**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราก ตามที่ คณะกรรมการ กปน. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการกรอบโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ และใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๗๓ ล้านบาท และ กปน. ได้ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานออกแบบและจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute, TGBI) ซึ่งเป็นงบประมาณที่ขออนุมัติรายปี ในหมวดลงทุนอื่น ๆ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นวงเงิน ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กปน. ได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าออกแบบงานก่อสร้างฯ สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ๘,๕๖๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๐๖๑,๐๐๐.- บาท สรุปได้ดังนี้

๑. กปน. ได้ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาวิชาการประปา โดยดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบฯ สัญญาเลขที่ จล.๖๓/๒๕๖๐ แล้วเสร็จเพื่อก่อสร้างสถาบันพัฒนาวิชาการประปาตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยอย่างเป็นทางการจากสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute, TGBI) ในระดับแพลตินัม ปัจจุบันชะลอการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอกยกเลิกงบทุน

๒. กปน. ดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานสำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา สัญญาเลขที่ จล.๕๖/๒๕๖๑ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ วงเงินค่างานทั้งสัญญา ๙,๔๒๙,๙๗๖.๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเริ่มงานวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วันเพื่อก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ประมาณ ๕๑๕ ตารางเมตรในพื้นที่สถาบันพัฒนาวิชาการประปาสำหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคประปา ผลการดำเนินงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมดของโครงการ คาดว่าจะเสร็จสิ้นตามกำหนดสัญญาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลที่จะต้องมีการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่งผลต่อการดำเนินการโครงการฯ ทั้งในแง่การลงทุน ความต้องการใช้พื้นที่ และแนวโน้มของวิถีที่เปลี่ยนไป (New Normal) ซึ่งสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (สพป.) ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการฝึกอบรมและสัมมนาโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ อาทิ การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ การจัดหลักสูตรอบรมผ่านระบบออนไลน์/e-Learning และห้องสนทนาออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้ความต้องการใช้พื้นที่สำหรับห้องประชุม/ห้องอบรม/สัมมนามีแนวโน้มลดน้อยลง ขณะที่บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และทรัพยากรในการจัดประชุม อบรม และสัมมนาได้ในอนาคต

๔. กปน. โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการประปาได้ตรวจสอบ รายการลงทุน “โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราก” ที่จะขอยกเลิกนั้นไม่กระทบต่อเป้าหมายทั้ง ๕ ประการ ได้แก่ แผนการบริหาร กปน. (ยุทธศาสตร์ กปน.) แผนปฏิบัติงานประจำปี การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เกณฑ์ชี้วัดผู้ว่าการ และเกณฑ์การประเมินองค์กรแล้วเสร็จ

๕. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ทบทวนการยกเลิกโครงการฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Committee : HRC) พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกรายการลงทุนโครงการดังกล่าวตามลำดับ พร้อมกับให้ชะลอการจัดทำราคากลางจนกว่าจะได้ข้อยุติ

๖. คณะกรรมการ HRC ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการขอยกเลิกรายการลงทุน และให้ กปน. ดำเนินการจัดทำความคิดเห็นและความจำเป็นเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการขอยกเลิกรายการลงทุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการขอยกเลิกโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราย และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรพิจารณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งศึกษาแนวโน้ม/ความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ของ กปน. (สถาบันพัฒนาวิชาการประจำ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามแผนให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กปน. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดเป็นสถาบันการสอนเกี่ยวกับ กิจการประจำ (Schooling) หรือจัดตั้งโครงสร้างหน่วยธุรกิจ (Business Unit : BU) เพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนและสร้างรายได้เสริมแก่ กปน. รวมทั้งอาจจะพิจารณาด้อยอดสถาบันฯ หรือศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวให้เป็นพิพจน์ของ กปน. ในอนาคต

**เรื่องที่ ๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินการเพิ่มเติมแผนงานเร่งด่วน ได้แก่ ศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้าน กิจการประจำ โครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกัน Cyber Attack และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) ปรับเปลี่ยนแผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายช่วง ๖ เดือนหลัง จำนวน ๘ โครงการ ๙ แผนงาน และการเพิ่มเติมแผนงานตามนโยบายสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มแผนงานใหม่ภายใต้โครงการเดิม ๑ แผนงาน และเพิ่มโครงการใหม่ จำนวน ๓ โครงการ

๒. แผนงานภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนปฏิบัติการดิจิทัล) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แผนงาน คือ โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

๓. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ (Strategic Improvement Plan : SIP Plan) ตามแนวทางการบริหารจัดการ EVM พิจารณากลยุทธ์ควบคุมค่าใช้จ่ายผันแปร (ค่าสารเคมี) และพิจารณาเพิ่มเติมแผนงานปรับเปลี่ยนการใช้งานสารตกตะกอน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ กปน. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาองค์กรไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสังเกตถึงความพร้อมของหน่วยงานสำหรับการดำเนินการในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเฉพาะแผนโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแผนงานใหม่เพิ่มเติม และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะในแผนงานโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบประจำ อัตราน้ำสูญเสีย และการเบิกจ่ายงบลงทุน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ กปน. เสนอ



## เรื่องที่ ๑๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการครอบครัวตาสัปดาห์ (Season ๒)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการครอบครัวตาสัปดาห์ (Season ๒) ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการ “ตาสัปดาห์ ช่วยลดน้ำสูญเสีย” ที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการไปยังพื้นที่นนทบุรี และสมุทรปราการโดยปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ การให้รางวัล การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการบริหารจัดการโครงการ ให้มีความเหมาะสมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามที่คณะกรรมการ กปน. ได้มีข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบร่างโครงการครอบครัวตาสัปดาห์ (Season ๒) ที่ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบด้วย ๑) การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โดยให้ พนักงานและ ผู้ปฏิบัติงาน กปน. เข้าร่วมโครงการ (ยกเว้นในส่วนของเงินรางวัล) ๒) กปน. มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการครอบครัวตาสัปดาห์ (Season ๒) เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามคำสั่งที่ กปน. ที่ ๒๖๓/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ ๓) คณะทำงานโครงการฯ จะประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กอ.รมน. เพื่อขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ขอให้ กปน. จัดทำหนังสือถึงสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.รมน.) กรมกิจการพลเรือนทหารบก และกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
๒. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขอให้ กปน. พิจารณารูปแบบและช่วงเวลาในการเปิดตัวโครงการฯ อย่างเหมาะสม

**มติที่ประชุม** เห็นชอบโครงการครอบครัวตาสัปดาห์ (Season ๒) และให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

## เรื่องที่ ๑๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการวางท่อประปาในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการวางท่อประปาในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตามที่ กปน. โดยฝ่ายกฎหมาย ได้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับหนังสือของ รฟท. เรื่อง ความเห็นทางกฎหมายกรณีการใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยสรุปแนวทางการดำเนินการวางท่อประปาในที่ดินของ รฟท. เป็น ๒ กรณี ดังนี้

๑. กรณีการเข้าดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำประปา หรือการวางท่อประปาในที่ดินของ รฟท. โดยปราศจากข้อผูกพันหรือนิติสัมพันธ์ใด ๆ อยู่ก่อนการเข้าดำเนินการ (ซึ่งเป็นกรณีที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในกรณีหนังสือ รฟท. ที่ บส.๖๓/๘๖๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔) กปน. อาจพิจารณาดำเนินการได้ โดย (๑) ทำสัญญาเช่าพื้นที่ หรือขออนุญาตใช้พื้นที่กับ รฟท. หรือ (๒) แจ้งการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ กับ รฟท.

๒. กรณีการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับอุโมงค์ส่งน้ำประปา หรือท่อประปาที่วางอยู่เดิมในที่ดินของ รฟท. กปน. อาจพิจารณาดำเนินการได้โดย (๑) กรณีที่มีข้อผูกพันหรือนิติสัมพันธ์อยู่เดิมในรูปแบบสัญญาเช่า

หรือหนังสือขออนุญาตให้ใช้พื้นที่กับ รพท. อาจต่ออายุสัญญาเช่า หรือหนังสือขออนุญาตให้ใช้พื้นที่กับ รพท. หรือบอกเลิกสัญญาเช่า หรือยกเลิกการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ และแจ้งการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ กับ รพท. หรือ (๒) กรณีที่ไม่มีข้อผูกพันหรือนิติสัมพันธ์อยู่เดิม ทั้งในรูปแบบสัญญาเช่า หรือหนังสือขออนุญาตให้ใช้พื้นที่กับ รพท. อาจทำสัญญาเช่าพื้นที่ หรือขออนุญาตใช้พื้นที่กับ รพท. หรือแจ้งการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ กับ รพท.

คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบการเสนอความเห็น และพิจารณากลับกรองแนวทางการดำเนินการวางท่อประปาในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รพท.) โดยมีความเห็นให้ กปน. พิจารณาการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ พร้อมทั้งให้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ที่ดินในลักษณะอย่างค่าทดแทน มิใช่จ่ายค่าตอบแทนในลักษณะอย่างค่าเช่า เนื่องจาก หาก กปน. เข้าทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือหนังสือขออนุญาต ใช้พื้นที่กับ รพท. และจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะอย่างค่าเช่า ก็จะเป็นการสละการใช้อำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย และก่อให้เกิดผลผูกพันต่อค่าใช้จ่ายของ กปน. ในอนาคต หากมีการใช้ที่ดินในลักษณะเดียวกันอีก โดย กปน. อาจเทียบเคียงการดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๒๒/๒๕๓๘ เรื่อง การเดินท่อน้ำและการจ่ายค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๔๐/๓๓๕๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาทระหว่าง รพท. กับ กปน. ที่ให้ กปน. จ่ายค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่ รพท. ในการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ขนาด ๒,๘๐๐ มิลลิเมตร ลึกจากชั้นดินประมาณ ๒๐ เมตร ลอดใต้รางรถไฟ ระหว่างสถานีบ้านทับช้าง - ลาดกระบัง

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแนวทางการดำเนินการวางท่อประปาในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รพท.) โดยให้ กปน. พิจารณาการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานหรือตัวแทนของ กปน. เพื่อเจรจาและหารือร่วมกับ รพท. โดยเร็ว ทั้งนี้ ขอให้ กปน. นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งถัดไป

**เรื่องที่ ๑๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง พ.ศ. ....**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง พ.ศ. .... ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายเขตทางหลวง พ.ศ. .... ของ ฝ่ายกฎหมาย กปน. และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ทำหนังสือชี้แจงไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อยืนยันการใช้อำนาจของ กปน. ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. .... มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ขัดหรือแย้งกับความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ หรือไม่

๒. เสนอให้กำหนดข้อยกเว้นการชำระค่าใช้เขตทางหลวง ในกรณีการใช้มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น

๓. เสนอให้ไม่บังคับใช้กฎกระทรวงในกรณีย้อนหลัง

๒. คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบผลการยกร่างหนังสือชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของฝ่ายกฎหมาย และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในร่างหนังสือชี้แจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เห็นควรแก้ไขเนื้อหาหนังสือชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยตัดประเด็นการเสนอให้ไม่บังคับใช้กฎกระทรวงในกรณีย้อนหลัง เพื่อยืนยันการใช้อำนาจของ กปน. ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้ชัดเจนขึ้น และกำหนดสาระสำคัญของหนังสือตามประเด็น ดังนี้

๑.๑ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. .... มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ขัดหรือแย้งกับความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐

๑.๒ พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ....

๑.๓ เสนอให้กำหนดข้อยกเว้นการชำระค่าใช้เขตทางหลวงในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้กับการประปานครหลวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น

๒. ให้นำร่างหนังสือชี้แจงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ กปน. ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้นายชาติพงษ์ จีระพันธุ์ อนุกรรมการฯ ตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ กปน. โดย ฝ่ายกฎหมาย ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแล้วเสร็จตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ กปน. พร้อมทั้งนำเสนอ นายชาติพงษ์ จีระพันธุ์ อนุกรรมการฯ ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ....

**เรื่องที่ ๑๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Tolerance) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Tolerance) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย กปน. ได้ดำเนินการดังนี้

๑. กปน. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนทิศทางองค์กรระหว่างคณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ และผู้บริหาร กปน. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผลการประชุมในส่วน of ทิศทางองค์กร ยังคงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเช่นในปัจจุบัน และคณะกรรมการ กปน. ได้มอบหมายให้ กปน. มุ่งเน้นการดำเนินงาน

ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบการทบทวนทิศทางองค์กรในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบผลการทบทวนข้อมูลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้ประกอบการทบทวนแผนวิสาหกิจ กปน. แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ทิศทางองค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์กร โอกาสทางธุรกิจ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร รวมถึงรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนข้อมูลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สรุปว่า กปน. ยังคงดำเนินการภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา ๒) ยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยึดมั่นธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน และ ๔) สร้างความมั่นคงขององค์กร และยังคงกรอบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๑๐ รายการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์แต่ละด้านเช่นเดียวกับที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย RA และ RT ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลการทบทวนข้อมูลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และได้จัดทำร่าง RA และ RT สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนด RA และ RT ตามหลักการที่ระบุในคู่มือ GRC และจากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาในรายละเอียดสำหรับกระบวนการในการกำหนด RA และ RT การระบุ RA และ RT ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และสอดคล้องกับเป้าหมายของ กปน. ตามที่กำหนดในแผนวิสาหกิจและร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงการพิจารณาระบุน้ำหนักความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) ด้านปฏิบัติการ (Operation : O) ด้านการเงิน (Financial : F) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) และมีมติเห็นชอบในหลักการสำหรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (RA) และช่วงเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (RT) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่ กปน. เสนอ และเห็นควรให้ กปน. พิจารณาปรับ RA และ RT ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการ กปน. ให้ความเห็นชอบ สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้จัดทำรายละเอียดนำเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการมีข้อสังเกตสำหรับการกำหนด RT ของกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ซึ่งจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อการขายน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของ กปน. และอาจทำให้เป้าหมายของค่า EP ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่ำกว่าผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาการกำหนด RT ดังกล่าว โดยการปรับให้เป็นค่าปกติกรณีไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (Normalized) ก่อน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตว่า เพื่อให้ กปน. สามารถเพิ่มหรือยกระดับขีดความสามารถองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ กปน. ควรพิจารณานำเกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล เช่น เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ฯลฯ กำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและมีศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล

**มติที่ประชุม** เห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Appetite) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Corporate Risk Tolerance) สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และให้ กปน. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

#### **เรื่องที่ ๑๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประสานครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจารณาปรับปรุงกฎบัตรให้สอดคล้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ พร้อมนี้ ได้จัดทำร่างกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ

#### **เรื่องที่ ๑๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ โดย กปน. ได้ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรฯ ดังนี้

๑. ปรับปรุงชื่อและจำนวนองค์ประกอบ โดยมีองค์ประกอบของกฎบัตรฯ จำนวน ๑๒ ข้อ (เพิ่มจากปี ๒๕๖๓ ที่มีจำนวน ๑๑ ข้อ) ประกอบด้วย

๑) วัตถุประสงค์ ๒) องค์ประกอบ ๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ๔) วาระการดำรงตำแหน่ง ๕) การพ้นจากตำแหน่ง ๖) หน้าที่และอำนาจความรับผิดชอบ ๗) จรรยาบรรณการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ๘) จริยธรรมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ๙) การประชุม ๑๐) การประเมินผล ๑๑) การรายงาน ๑๒) การทบทวนกฎบัตร

๒. ปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละองค์ประกอบ โดยเทียบเคียงกับกฎบัตรคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา (ร่าง) กฎบัตรฯ ประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว มีมติเห็นชอบ โดยมี

ข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อความให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

โดย กปน. ได้แก้ไขข้อความในกฎบัตรฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๔

**เรื่องที่ ๑๘ การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สະสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สະสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สະสม ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน ๓,๕๑๓.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๐.๖ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๖,๒๐๐.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๖,๔๒๔.๓	๒,๐๐๓.๗	๑,๙๕๘.๗	๙๗.๗	๑,๐๔๕.๙	๑,๒๗๔.๓	๑๒๑.๘	๓,๐๔๙.๖	๓,๒๓๓.๐	๑๐๖.๐
งบลงทุนโครงการ	๒,๙๓๗.๕	๒๙๓.๑	๑๕๙.๔	๕๔.๔	๑๑๖.๓	๖๙.๖	๕๙.๘	๔๐๙.๔	๒๒๙.๐	๕๕.๙
สัญญาเช่า	๑๐๐.๑	-	-	-	๕๐.๐	๕๑.๖	๑๐๓.๒	๕๐.๐	๕๑.๖	๑๐๓.๒
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙,๔๖๑.๙</b>	<b>๒,๒๙๖.๘</b>	<b>๒,๑๑๘.๑</b>	<b>๙๗.๒</b>	<b>๑,๒๑๒.๒</b>	<b>๑,๓๙๕.๕</b>	<b>๑๑๕.๑</b>	<b>๓,๕๐๙.๐</b>	<b>๓,๕๑๓.๖</b>	<b>๑๐๐.๑</b>

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๔.๖ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๐.๑ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑๘๓.๔ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๖.๐ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๘๐.๔ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๔๔.๑ และเบิกจ่ายสัญญาเช่าสูงกว่าแผนจ่าย ๑.๖ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๓.๒ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสายงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน / สายงาน	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง	จ่ายจริง/แผนจ่าย (%)
<b>งบลงทุนปกติ</b>	<b>๖,๔๒๔.๓</b>	<b>๓,๐๔๙.๖</b>	<b>๓,๒๓๓.๐</b>	<b>๑๘๓.๔</b>	<b>๑๐๖.๐</b>
สายงานผู้ว่าการ	๑๐.๑	๖.๗	๔.๖	(๒.๑)	๖๘.๗
สายงานบริหาร	๒๓๖.๓	๗๘.๒	๖๖.๕	(๑๑.๗)	๘๕.๐
สายงานการเงิน	๐.๒	๐.๒	๐.๒	-	๑๐๐.๐
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง	๙๗๒.๗	๕๐๓.๕	๓๒๕.๕	(๑๗๘.๐)	๖๔.๖
สายงานผลิตและส่งน้ำ	๖๐๓.๑	๒๕๖.๕	๓๑๓.๖	๕๗.๑	๑๒๒.๓
สายงานแผนและพัฒนา	๐.๑	๐.๑	๐.๑	-	๑๐๐.๐

แผนงาน / สายงาน	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔			
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง	จ่ายจริงแผนจ่าย (%)
สายงานบริการ	๔,๓๗๕.๗	๒,๑๐๙.๐	๒,๔๕๑.๔	๓๔๒.๔	๑๑๖.๒
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๓๕.๗	๗๒.๖	๕๒.๒	(๒๐.๔)	๗๑.๙
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร	๕๗.๒	-	๐.๗	๐.๗	-
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ	๓๓.๒	๒๒.๘	๑๘.๒	(๔.๖)	๗๙.๘
<b>งบลงทุนโครงการ</b>	<b>๒,๙๓๗.๕</b>	<b>๔๐๙.๔</b>	<b>๒๒๙.๐</b>	<b>(๑๘๐.๔)</b>	<b>๕๕.๙</b>
โครงการฯ ๗	๕๕.๘	๓๙.๘	๒๘.๐	(๑๑.๘)	๗๐.๓
โครงการฯ ๘	๙๔.๖	๖๒.๖	๑๐.๙	(๕๑.๗)	๑๗.๔
โครงการฯ ๙	๒,๗๘๗.๑	๓๐๗.๐	๑๙๐.๑	(๑๑๖.๙)	๖๑.๙
<b>สัญญาเช่า</b>	<b>๑๐๐.๑</b>	<b>๕๐.๐</b>	<b>๕๑.๖</b>	<b>๑.๖</b>	<b>๑๐๓.๒</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙,๔๖๑.๙</b>	<b>๓,๕๐๙.๐</b>	<b>๓,๕๑๓.๖</b>	<b>๔.๖</b>	<b>๑๐๐.๑</b>

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๙ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยสรุป กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๕,๘๓๐.๖ ล้านบาท กำไรสุทธิเท่ากับ ๒,๙๖๘.๒ ล้านบาท และกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit: EP) เท่ากับ ๗๕๑.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ และต่ำกว่าปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ด้านรายได้**

รายได้รวม ๙,๒๐๐.๘ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๒๔๕.๓ และ ๗๘๓.๐ ล้านบาท ตามลำดับสรุปได้ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท				
	6M/2564	คาดการณ์	6M/2563	ผลต่าง	
				เทียบคาดการณ์	เทียบปีก่อน
รายได้ค่าน้ำ	7,807.2	8,128.0	8,592.1	(320.8)	(784.9)
รายได้ค่าบริการ	503.0	516.6	497.5	(13.6)	5.5
รายได้ค่าติดตั้งประปา	135.8	128.8	119.7	7.0	16.1
รายได้เสริมด้านบริการ	284.4	273.9	264.7	10.5	19.7
รายได้ค่าน้ำดิบ	100.4	104.9	106.5	(4.5)	(6.1)
รายได้อื่น	370.0	293.9	403.3	76.1	(33.3)
<b>รวม</b>	<b>9,200.8</b>	<b>9,446.1</b>	<b>9,983.8</b>	<b>(245.3)</b>	<b>(783.0)</b>

- **รายได้ค่าน้ำ** ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๓๒๐.๘ และ ๗๘๔.๙ ล้านบาท เกิดจาก

๑. ปริมาณน้ำขายต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๒๐.๘ และ ๓๙.๒ ล้าน ลบ.ม. ประกอบกับราคาขายน้ำเฉลี่ยลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตั้งแต่เดือนมี.ค. ๖๓ และได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ รัฐบาลมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค.๖๔ ทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังเริ่มฟื้นตัวหยุดชะงักลง ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง แม้ว่ารัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ แต่ผลกระทบยังคงมีอยู่ส่งผลต่อปริมาณน้ำขายลดลงในกลุ่มธุรกิจ โรงแรม ศูนย์การค้า และอุตสาหกรรม

๒. กปน. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ในระลอกใหม่ โดยให้ส่วนลดค่าน้ำประปาเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในอัตราร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน ก.พ.- มี.ค. ๖๔) เท่ากับ ๑๕๗.๙ ล้านบาท

- **รายได้ค่าติดตั้งประปา** สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๗.๐ และ ๑๖.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลการรับรู้รายได้ยกมาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ประจำปีลดลง จากจำนวนติดตั้งประปาที่ลดลงจากปีก่อน

- **รายได้เสริมด้านบริการ** สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๑๐.๕ และ ๑๙.๗ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้งานวางท่อเอกชนเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการรับรู้รายได้ยกมาเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ประจำปีลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ COVID-๑๙

- **รายได้อื่น** สูงกว่าคาดการณ์ ๗๖.๑ ล้านบาท เกิดจากรายได้ค่าธรรมเนียมระงับการใช้น้ำ รายได้งานวางท่อ-MOU และรายได้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากรายได้ค่าเช่าแต่ต่ำกว่าปีก่อน ๓๓.๓ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยรับลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยและเงินลงทุนลดลงในขณะที่มีรายได้ค่าธรรมเนียมระงับการใช้น้ำเพิ่มขึ้น

### ด้านค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวม ๖,๒๓๒.๖ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์ ๑๕๙.๕ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๑๓๔.๑ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

	หน่วย:ล้านบาท				
	6M/2564	คาดการณ์	6M/2563	ผลต่าง	
				เทียบกับคาดการณ์	เทียบกับปีก่อน
เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน	1,507.9	1,496.2	1,464.8	11.7	43.1
โบนัสกรรมการและพนักงาน	303.8	315.6	432.4	(11.8)	(128.6)
ค่าไฟฟ้า	713.8	705.1	717.9	8.7	(4.1)
ค่าสารเคมี	185.3	216.1	187.1	(30.8)	(1.8)
ค่าน้ำดิบ	139.6	147.0	148.5	(7.4)	(8.9)
ค่าใช้จ่ายอื่น	834.6	936.1	751.0	(101.5)	83.6
ค่าเสื่อมราคา	2,547.6	2,576.0	2,396.8	(28.4)	150.8
รวม	6,232.6	6,392.1	6,098.5	(159.5)	134.1

- **เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน** สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๑๑.๗ และ ๔๓.๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินเดือนพนักงาน และค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

- **โบนัสกรรมการและพนักงาน** ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๑๑.๘ และ ๑๒๘.๖ ล้านบาท เนื่องจากกำไรต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน

- **ค่าไฟฟ้า** สูงกว่าคาดการณ์ ๘.๗ ล้านบาท จากปริมาณน้ำผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๔.๑ ล้านบาท จากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ลดลงจากปีก่อน และจากแรงดันน้ำที่ลดลง



- **ค่าสารเคมี** ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๓๐.๘ และ ๑.๘ ล้านบาท เกิดจากปีนี้ น้ำดิบ ฝั่งตะวันออกมีคุณภาพดีกว่าปีก่อน โดยมีปริมาณสาหร่ายเฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน
- **ค่าใช้จ่ายอื่น** ต่ำกว่าคาดการณ์ ๑๐๑.๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย แบบเบ็ดเสร็จ (Performance-Based Contract : PBC) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา แต่สูงกว่าปีก่อน ๘๓.๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแตกรั่วค่าท่อและอุปกรณ์ซ่อมท่อแตกรั่ว
- **ค่าเสื่อมราคา** ต่ำกว่าคาดการณ์ ๒๘.๔ ล้านบาท แต่สูงกว่าปีก่อน ๑๕๐.๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเสื่อมราคาท่อที่ต้องเร่งเปลี่ยนทดแทนและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้เริ่มบันทึกบัญชีในปีนี้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า (IFRS ๑๖)

โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขาย เท่ากับ ๘.๗๒ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๐๒ บาท/ลบ.ม. แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๕๙ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคา ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๔.๙๗ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าคาดการณ์ ๐.๐๙ บาท/ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากค่าสารเคมี และค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย (PBC) แต่สูงกว่าปีก่อน ๐.๑๘ บาท/ลบ.ม. ส่วนใหญ่เกิดจากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณน้ำขายลดลง

### ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๘๓,๙๕๖.๘ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๑,๓๘๑.๒ ล้านบาทเกิดจากเงินลงทุนระยะยาวและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และสูงกว่าปีก่อน ๒๐๘.๕ ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีเงินลงทุนลดลงจากรายได้ค่าน้ำที่ลดลง และการนำส่งรายได้แผ่นดินเพิ่มเติม

หนี้สินรวม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑๖,๑๘๐.๗ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ ๗๘๓.๙ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑,๙๙๐.๙ ล้านบาท เกิดจากรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง และเงินประกันการใช้น้ำลดลง

ส่วนทุน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๖๗,๗๗๖.๑ ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๕๙๗.๓ และ ๒,๑๙๙.๔ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

### อัตราส่วนทางการเงิน

	6M/64	6M/64(F)	6M/63	ผลต่าง	
				เทียบคาดการณ์	เทียบปีก่อน
EBITDA Margin (%)	63.37	63.07	67.37	0.30	(4.00)
Net profit Margin (%)	32.94	32.93	39.89	0.01	(6.95)
DSCR (เท่า)	52.89	51.25	87.88	1.64	(34.99)
D/E ratio (เท่า)	0.24	0.23	0.28	0.01	(0.04)
Current ratio (เท่า)	2.63	4.03	3.51	(1.40)	(0.88)

### ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2564	คาดการณ์	ปี 2563	ผลต่าง	
				เทียบคาดการณ์	เทียบปีก่อน
NOPAT	2,381.2	2,452.8	3,121.3	(71.6)	(740.1)
หัก ค่าใช้จ่ายทุนทรัพย์ (CC)	1,629.8	1,622.8	1,577.4	7.0	52.4
ทุนทรัพย์เฉลี่ย (IC)	67,203.8	66,914.6	64,860.8	289.2	2,343.0
WACC (%)	4.8503	4.8503	4.8639	-	(0.01)
กำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP)	751.4	830.0	1,543.9	(78.6)	(792.5)
ROIC (%)	7.09	7.33	9.62	(0.24)	(2.53)

กปน. มีค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ ๗๕๑.๔ ล้านบาท ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน ๗๘.๖ และ ๗๙๒.๕ ล้านบาท เกิดจาก NOPAT ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน และทุนทรัพย์เฉลี่ยสูงกว่า ค่าคาดการณ์และปีก่อนโดยมีอัตราต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) เท่ากับร้อยละ ๔.๘๕๐๓ และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุน (ROIC) เท่ากับร้อยละ ๗.๐๙ ต่ำกว่าคาดการณ์และปีก่อน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๐ การรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๗ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๗ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) และ ค่าคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย กปน. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ กปน. งวด ๗ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-เมษายน ๒๕๖๔) โดยมีผลประเมินการดำเนินงานเท่ากับ ๒.๕๒๑ คะแนน และคาดการณ์ผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เท่ากับ ๔.๐๓๔ คะแนน (B+) ซึ่งมีรายละเอียดผลงานดังนี้

**๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)**

**๑.๑ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย**

- **การส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)** ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อความยาวสะสม เท่ากับ ๕๔๒.๔๔๗ กิโลเมตร

**๑.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)**

- **จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา (e-Invoice) และใบกำกับภาษีใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) (น้ำหนักร้อยละ ๒)**

จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา (e-Invoice) และใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เท่ากับ ๕๘,๘๖๖ ราย โดยสำนักงานประปาสาขาและฝ่ายสื่อสารองค์กรเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกค้าลงทะเบียนฯ ผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบ online และ offline เช่น แนะนำให้กับลูกค้าที่มาติดต่อผ่านจุด touch point ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามบริการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ social media ต่าง ๆ แต่สำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่พบลูกค้าโดยตรงตามชุมชนหรือลูกค้ารายใหญ่ยังชะลอไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

**๑.๓ ร้อยละการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (น้ำหนัก ร้อยละ ๓)** ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๘๗.๗๖ สำนักงานประปาสาขาและฝ่ายสื่อสารองค์กรได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกค้าให้ชำระเงินค่าน้ำประปาผ่าน Application MWA onMobile หรือผ่านช่องทางออนไลน์อื่นที่ลูกค้าสะดวก โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบ online และ offline เช่น แนะนำให้กับ

ลูกค้าที่มาติดต่อผ่านจุด touch point ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง การรับชำระเงินหลังใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่าน social media แต่สำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่พบลูกค้าโดยตรงตามชุมชนหรือลูกค้ารายใหญ่ยังชะลอไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสายงานผู้ว่าการ สายงานบริการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายงานแผนและพัฒนา เพื่อหารือแนวทางปรับปรุง/เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าการเป็นประธาน

**๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ** น้ำหนักร้อยละ ๔๕ ดังนี้

**๒.๑ EBITDA Margin** (น้ำหนักร้อยละ ๕) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๖๓.๖๖ **ผลงานได้เกรด A** แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานในปัจจุบัน กปน. มีรายได้ค่าน้ำต่ำกว่าเป้าหมาย จากปริมาณน้ำขายและราคาขายเฉลี่ยต่ำกว่าเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว ส่งผลต่อการใช้ น้ำของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมลดลง รวมทั้ง กปน. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยให้ส่วนลดค่าน้ำร้อยละ ๑๐ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้จำนวน ๑๕๗.๙ ล้านบาท และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งปีสูงกว่าเป้าหมาย จากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อ ค่าใช้จ่ายงานลดน้ำสูญเสีย และงานจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น ส่งผลให้คาดการณ์ EBITDA Margin สิ้นปีงบประมาณจะไม่บรรลุเป้าหมายเกรด A

**๒.๒ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน** ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ

(๑) **การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี** (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานร้อยละ ๑๐๐.๑๐

**ได้เกรด A**

(๒) **ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน** (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานสะสม ณ ไตรมาสที่ ๒ เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ **ผลงานได้เกรด A** จากการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมได้ตามแผนงานรายไตรมาส

**๒.๓ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง** (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงาน ๓๔๗.๔๔ ล้านบาท โดยในภาพรวมยังเป็นไปตามเป้าหมาย

รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง		ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	การดำเนินงาน ๗ เดือน (ต.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔)	
				ค่าเป้าหมาย	ผลงาน
<b>รายได้เสริมด้านบริการ</b>					
๑	การรับจ้างงานด้านบริการ	ฝสบ.	๕๕๘.๐๐	๓๐๗.๗๑	๓๓๑.๔๓
	- งานบริการหน้ามาตร		๕๒๖.๐๐	๓๐๔.๙๑	๓๐๙.๘๔
	- งานบริการหลังมาตร		๓๒.๐๐	๑๒.๘๐	๒๑.๕๙
<b>รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น</b>					
๒	การบริการทดสอบ		๑๔.๑๖	๗.๘๑	๙.๒๓
	- งานบริการทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ	ฝมน.	๒.๓๕	๑.๒๓	๑.๒๖
	- งานบริการทดสอบคุณภาพน้ำ	ฝคภ.	๑.๘๑	๐.๙๘	๑.๓๑

รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	การดำเนินงาน ๗ เดือน (ต.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔)	
			ค่าเป้าหมาย	ผลงาน
- งานบริการทดสอบมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ประปา	ผมส.	๑๐.๐๐	๕.๕๙	๖.๖๖
๓ การจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด	กนข.ฟพร.	๘.๐๐	๔.๖๑	๓.๙๕
๔ การให้บริการฝึกอบรมเทคโนโลยีการประปา	ฝพป.	๓.๖๐	๒.๔๙	๒.๑๙
๕ ค่าบริการใช้รายเดือน (CIS)	กพร.ฝพท.	๐.๘๔	๐.๖๘	๐.๖๔
๖ ธุรกิจให้คำปรึกษา ระบบน้ำดิบและระบบผลิตน้ำประปา	กธป.ชวก.(ว)	๐.๔๐	๐.๒๐	๐.๐๐
รวมรายได้จากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด		๕๘๕.๐๐	๓๓๓.๕๑	๓๔๗.๔๔

**๒.๔ คุณภาพน้ำประปา: ภายภาพ เคมี และแบคทีเรีย** (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงานร้อยละ ๙๙.๙๔ ๙๖.๔๘ และ ๙๙.๙๔ **ได้เกรด A- C+ และ A-** ตามลำดับ ทั้งนี้ คุณภาพน้ำด้านเคมีไม่ผ่านเกณฑ์เกิดจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล ในบางช่วงเวลา ส่งผลกระทบต่อค่าคลอไรด์สูงกว่าค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (๒๕๐ มก./ล.)

**๒.๕ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ** (ช่วงเวลา ๐๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. จุดวัดแรงดัน ๑๖๒ จุด) (น้ำหนักร้อยละ ๗) ผลงาน ๖.๖๖ เมตร **ได้เกรด E** เนื่องจากกำลังการผลิตน้ำถูกจำกัดจากการปิดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - กลางเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเพิ่มการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ แม้จะมีการผันน้ำในระบบจากโรงงานผลิตน้ำบางเขนมาชดเชยแต่ไม่สามารถชดเชยน้ำจ่ายได้เต็มที่เนื่องจากโรงงาน ผลิตน้ำบางเขนอยู่ในสภาวะผลิตน้ำเกือบเต็มกำลังการผลิตเช่นกัน

**๒.๖ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย** (น้ำหนักร้อยละ ๑๓) ผลงานร้อยละ ๓๓.๑๔ **ได้เกรด E** สาเหตุเนื่องมาจากท่อประธานแตกรั่วในช่วงต้นปีงบประมาณ และงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนงาน ทั้งนี้ ได้มีการเร่งรัดงานจ้างลดน้ำสูญเสียให้มากขึ้น

**๒.๗ การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)** (น้ำหนักร้อยละ ๔)

(๑) **จำนวนรุ่นผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน.** (น้ำหนักร้อยละ ๒) มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำแล้วจำนวน ๕ รุ่นผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- ประเภทก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า-ล้างมือและอ่างล้างจาน จำนวน ๔ รุ่นผลิตภัณฑ์ จากบริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และบริษัท ซาญไพบูลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประเภทฝักบัว จำนวน ๑ รุ่นผลิตภัณฑ์ จากบริษัท เอสแอล โฮมโปรดักส์ จำกัด

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ส่งผลให้มีการชะลอการยื่นขอรับรองฉลากประหยัดน้ำเพิ่มเติม กปน. จึงได้เพิ่มช่องทางการยื่นขอรับรองฉลากประหยัดน้ำผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโทรสาร พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ให้ กปน. ทดสอบทางไปรษณีย์ และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัทผู้ผลิต/นำเข้า ในการนำผลิตภัณฑ์มายื่นขอรับรองฉลากประหยัดน้ำผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ฉลากประหยัดน้ำทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

(๒) **ความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ** (น้ำหนักร้อยละ ๒) ประเมินจากความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภท

ที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย โดยทำข้อตกลงร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ฟรอส. ได้ประสานงานและเชิญชวนผู้ประกอบการโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. โดยในเบื้องต้น ได้เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนแล้ว จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเมอ บางขุนนนท์ และโครงการ เดอะซิตี ปิ่นเกล้า - บรมราชชนนี ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผล

**๒.๘ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency)** (น้ำหนักร้อยละ ๓) ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจะสมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑.๕๖๕๐๓๒ ดังนั้น ผลงานค่าแฟคเตอร์เมื่อเทียบกับ baseline เท่ากับ ๐.๘๕๓๗๙

**๓. Core Business Enablers** ๘ ด้าน (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) จะตรวจประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลฯ งวด ๗ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๗ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**เรื่องที่ ๒๑ การรับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ จำนวน ๗ รายการ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

KRI	ข้อมูล	หน่วยวัด
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>อยู่ระดับ Target ๕ รายการ</b></li> </ul>		
๑. ความขุ่นน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาข้อมูลจาก ผคภ. (Target $\leq 1000$ NTU)	๑๒	NTU
๒. ความขุ่นน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีจากระบบคุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ผนส. (Target $\leq 1000$ NTU)	๑๖	NTU
๓. ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานีจากระบบคุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ผนส. (Target $< 0.25$ กรัม/ลิตร)	๐.๑๗	กรัม/ลิตร
๔. ความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สะพานพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรีจากระบบคุณภาพน้ำดิบทางไกลอัตโนมัติ ผนส. (Target $< 0.80$ กรัม/ลิตร)	๐.๒๑	กรัม/ลิตร
๕. สาหร่ายออกดอกบ่อกรองชนิด <i>Aulacoseira</i> sp. รวม <i>Melosira</i> sp. หน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล (ข้อมูล ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) ข้อมูลจาก ผคภ. (Target $< 3,000$ หน่วย/๑๐๐ มิลลิลิตร)	๒,๐๐๐	หน่วย/ ๑๐๐ มิลลิลิตร

<p>● <b>อยู่ระดับ Trigger ๒ รายการ</b></p> <p>๑. คลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล (ข้อมูล ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) ข้อมูลจาก ผ.ภ. (Trigger ๕-๑๐ ไมโครกรัม/ลิตร)<sup>(ก)</sup></p> <p>๒. ปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จากฐานข้อมูลกรมชลประทาน (Trigger กรณีน้ำน้อย ๘๐-๑๐๐ ลบ.ม./วินาที)<sup>(ข)</sup></p>	๘.๐๒	ไมโครกรัม/ลิตร
	๙๔	ลบ.ม./วินาที

(ก) สายงานผลิตและส่งน้ำใช้แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีน้ำดิบมีสาหร่ายสูง

(ข) สายงานผลิตและส่งน้ำมีการติดตามสถานการณ์และประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด โดยฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วม เช่น กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๒ การรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/แผนงานต่าง ๆ ที่สำคัญของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/แผนงานต่าง ๆ ที่สำคัญของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่ ในปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการ กปน. ได้กำหนด ๔ แนวทางขับเคลื่อน ๙ นโยบายบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ กปน. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนามาตามนโยบายและภารกิจองค์กรโดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ/แผนงาน	การดำเนินงาน		คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
<b>นโยบาย ๑</b> ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
๑.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		✓	คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑.๒ โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง แผนงานที่ ๒ : จัดทำ Enterprise Architecture (EA) แผนงานที่ ๓ : การนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาปรับใช้ภายในองค์กร		✓ ✓	คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง

๑.๓ โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง แผนงานที่ ๑ : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร		✓	คณะกรรมการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
๑.๔ การเตรียมความพร้อมของ กปน. ใน การดำเนินการตามกฎหมายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ		✓	คณะกรรมการกฎหมายและการ อุทธรณ์ร้องทุกข์
<b>นโยบาย ๒</b> บริหารงานอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล			
๒.๑ การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้บริหารระดับสูง	✓		คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
๒.๒ การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)		✓	คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
๒.๓ การเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)		✓	คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล การปฏิบัติตามเกณฑ์ (Compliance Unit)	✓		คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
<b>นโยบาย ๓</b> ส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน สร้าง Career Path ที่ทุกคนยอมรับ/กำหนดแผนสืบทอดผู้นำองค์กร			
๓.๑ แผนงานที่ ๑๕ การจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าสายอาชีพแบบองค์รวม (Total Career Management)		✓	คณะกรรมการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
๓.๒ แผนงานที่ ๑๖ การจัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่งงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Succession Plan for Key Position)		✓	คณะกรรมการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
๓.๓ แผนงานการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าใน สายอาชีพแบบองค์รวม (Total Career Management)(แผนการดำเนินงานภายใต้ แผนที่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล)		✓	คณะกรรมการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
๓.๔ แผนงานการจัดทำแผน สืบทอด ตำแหน่งงานเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มี ศักยภาพสูง (Strategic Succession Plan for Key Positions and Talent Management) (แผนการดำเนินงานภายใต้แผนที่กลยุทธ์ด้าน ทรัพยากรบุคคล)		✓	คณะกรรมการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

<b>นโยบาย ๔</b> สร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี ลดความเสียหายขององค์กร			
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแบบยั่งยืน		✓	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
<b>นโยบาย ๕</b> บริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยนำเทคโนโลยี (IoT) มาใช้ส่งเสริมการจัดการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม			
๕.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานลดน้ำสูญเสียด้วย Sensors ในพื้นที่น้ำร่อง		✓	คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ
๕.๒ โครงการสำรวจท่อประปาด้วยเทคโนโลยีใหม่		✓	คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ
๕.๓ การแก้ปัญหาฝ้าดิบอย่างยั่งยืนโดยพิจารณามาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว		✓	คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
<b>นโยบาย ๖</b> พัฒนาระบบการร้องทุกข์ ร้องเรียน และบริการประชาชนด้วยการบูรณาการทุกสาขา			
๖.๑ โครงการเพิ่มจำนวนและช่องทางระบบจ่ายเงินผ่านระบบ e - payment		✓	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง
๖.๒ โครงการพัฒนาให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)		✓	คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปานครหลวง
<b>นโยบาย ๗</b> สร้างการสื่อสารองค์กรที่ดี และความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร เพื่อสร้างสมดุลขององค์กร			
แผนงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (แผนปฏิบัติงานภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ ๕ และแผนการดำเนินงานภายใต้แผนที่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล)		✓	คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
<b>นโยบาย ๘</b> สร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ ต่อคุณภาพน้ำประปา			
๘.๑ โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน		✓	คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
๘.๒ โครงการรวมใจรักน้ำ		✓	คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
๘.๓ โครงการระบบประปาโรงเรียน		✓	คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
๘.๔ โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ (ปลูกป่าสร้างฝาย และพัฒนาโรงเรียน/ชุมชน)		✓	คณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
๘.๕ โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ		✓	คณะกรรมการพัฒนาองค์กร



<b>นโยบาย ๙</b> ติดตามงานโครงการสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด			
๙.๑ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙		✓	๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ๒) คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
๙.๒ โครงการปรับปรุงท่อประปาพร้อมการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง		✓	คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
๙.๓ โครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ (อาคาร ๑๐๐ ปีการประปาไทย) และงานที่เกี่ยวข้อง		✓	๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ๒) คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
๙.๔ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก		✓	คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
๙.๕ การจัดตั้งบริษัทในเครือของ กปน.		✓	คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
๙.๖ การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กปน. และ อจน.		✓	คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
๙.๗ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๑๐		✓	คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
๙.๘ การขอยกเว้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง		✓	คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์
<b>โครงการ/แผนงาน อื่นๆ</b>			
๑. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	✓		คณะกรรมการตรวจสอบของ การประปานครหลวง
๒. การปฏิบัติงาน ณ ที่พำนักอาศัย (Work From Home)	✓		คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓. เยี่ยมบุคลากรในครอบครัวของพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ		✓	คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ในการประปานครหลวง

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๓ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน.**

**- การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

**๑. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำรับทราบ**

**๑.๑ ผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔**

๑.๑.๑ อัตราน้ำสูญเสียเดือน เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ระดับร้อยละ ๓๐.๘๖ ส่งผลให้ระดับอัตราน้ำสูญเสียสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๓๓.๑๔ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายสะสมตามแผนงาน (ระดับเป้าหมาย ณ เมษายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๓๐.๕๓) เทียบได้กับระดับคะแนน E ของเกณฑ์วัดประสิทธิภาพการลดอัตราน้ำสูญเสียภาพรวม (Total Losses) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กปน. โดยพบว่าผลการดำเนินงานในรายพื้นที่บริการภาค ๑-๕ ตามแนวทางการจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสียเชิงพื้นที่ (Area Approach) มีพื้นที่บริการภาค ๓ เพียงพื้นที่เดียวที่ดำเนินการลดอัตราน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย

พื้นที่	อัตราน้ำสูญเสียสะสม ณ เม.ย. ๖๔ (%)	เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสีย สะสม ณ เม.ย.๖๔ (%)
พื้นที่บริการภาค ๑	๓๑.๕๖	๒๘.๖๕
พื้นที่บริการภาค ๒	๓๓.๔๖	๓๑.๒๑
พื้นที่บริการภาค ๓	๒๒.๒๖	๒๒.๓๕
พื้นที่บริการภาค ๔	๔๒.๒๑	๓๗.๘๑
พื้นที่บริการภาค ๕	๓๓.๕๙	๓๑.๒๓
<b>กปน.</b>	<b>๓๓.๑๔</b>	<b>๓๐.๕๓</b>

๑.๑.๒ ผลงานลดน้ำสูญเสียในระบบท่อประปา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดำเนินการซ่อมท่อประปาแล้วเสร็จจำนวน ๑๒ จุด โดยมีผลงานซ่อมท่อประปาแล้วเสร็จสะสมเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๓ จุด พบว่าอัตราการแตกรั่วในท่อประปามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน

๑.๑.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ เมษายน ๒๕๖๔ พบว่ามีการดำเนินงานล่าช้าใน ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) งานจ้างเอกชนจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ระหว่างการดำเนินงานขั้นตอนทางพัสดุ ๒) งานปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ ๓) งานจ้างสำรวจท่อประปารั่วด้วยเทคโนโลยีใหม่อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนทางพัสดุ (จัดทำขอบเขตของงาน) และ ๔) งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors อยู่ระหว่างดำเนินงานขั้นตอนทางพัสดุ (จัดทำขอบเขตของงาน)

๑.๑.๔ ผลงานเปลี่ยนท่อประปาที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ณ เมษายน ๒๕๖๔ กปน. ดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิมแล้วเสร็จสะสม ๕๔๒.๔๔๗ กม. ดีกว่าแผนงาน

๑.๒ ผลการบริหารจัดการแรงดันน้ำ อ่างอิงจากจุดวัดท่อประธาน ๑๖๒ แห่ง (ค่าเฉลี่ย) ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖.๕๗ เมตร และแรงดันน้ำเฉลี่ยสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ มีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๖.๖๕ เมตร

๑.๓ ผลการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียจากการบริหารจัดการ (Apparent Losses) โดยมีผลงานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อนสะสม ณ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๘๘ เครื่อง ยังไม่เป็นไปตามแผนงาน (แผนงานสะสมณ สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๕๔ เครื่อง)

๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียตามอิทธิพลของสถานีสูบน้ำที่ได้ดำเนินการในพื้นที่เฝ้าระวัง (DMA) ตามแนวท่อประธานที่รับอิทธิพลจากสถานีสูบน้ำโดยขยายผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ สถานี ได้แก่ สถานีสูบน้ำราษฎร์บูรณะ ในเส้นทางถนนพระราม ๒ ของพื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน จำนวน ๘ DMA และสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน ๒๒ DMA ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๕ ความก้าวหน้างานพัฒนาระบบบริหารแรงดันน้ำอัจฉริยะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการ RDi พิจารณานุมัติทุนวิจัย

๑.๖ ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ที่มอบให้ กปน. พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทำโครงการครอบครัวตาสัปดาห์ (Season ๒) และร่างแผนงานโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

๑.๗ ความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลดน้ำสูญเสีย และบริหารแรงดันน้ำ ตลอดจนแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปของ กปน.

## ๒. คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ

๒.๑ เร่งรัดจัดการลดน้ำสูญเสียในแต่ละพื้นที่ (พื้นที่บริการภาค และสำนักงานประปาสาขา) ให้เป็นไปตามเป้าหมายและให้นำเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียตามอิทธิพลของสถานีสูบน้ำและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจหาท่อรั่วโดยการเพิ่มแรงดันน้ำด้วย Booster Pump ในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๓ รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสียและการบริหารแรงดันน้ำ ในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๔ เร่งรัดการดำเนินงานในกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การทำสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) ๒) การทำสัญญาจ้างสำรวจท่อรั่วในเส้นท่อประธานด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารแรงดันน้ำอัจฉริยะ และให้รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

๒.๕ ปรับปรุงรายละเอียดโครงการครอบครัวตาสัปดาห์ (Season ๒) เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน.

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

- การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑. การรับทราบการเตรียมความพร้อมของ กปน. ในการดำเนินการตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การจัดทำ Consent Management เห็นควรพิจารณาด้วยว่า กปน. จะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และอย่างไร เช่น การนำมาใช้เพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

๒) การว่าจ้างที่ปรึกษาของ กปน. เห็นควรกำหนดเงื่อนไขการจ้างที่ปรึกษาให้ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒) การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม ในกรณีกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว แต่การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานหรือตามแผนงานต่าง ๆ ของ กปน. ยังไม่แล้วเสร็จ

๓) การจัดหาระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เห็นควรกำหนดเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจัดให้มีบุคคลภายนอกมาทดสอบและรับรองระบบต่าง ๆ ที่ กปน. จัดหา รวมทั้งควรวางแผนเพื่อจัดหาระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและครอบคลุมการดำเนินงานของ กปน. ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะต้องใช้งานในอนาคต เพื่อให้ระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงปัญหาจากการถ่ายโอนข้อมูล และลดระยะเวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติงบประมาณและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การรับทราบความคืบหน้าการขอยกเว้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ให้ กปน. ทบทวนประเภทธุรกิจที่ขอยกเว้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่นำเสนอในทุกประเภทธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของ กปน.

๒) การระบุเหตุผลที่ขอยกเว้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เห็นควรแสดงรายละเอียดของข้อขัดข้องและความจำเป็นในการดำเนินงานของ กปน. โดยยกตัวอย่างหรือกรณีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

๓) ให้ศึกษาตัวอย่างจากรัฐวิสาหกิจอื่น พร้อมทั้งนำแนวทางหรือข้อกำหนดที่ได้รับยกเว้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ แล้ว มาใช้ประกอบการชี้แจงในการขอยกเว้นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ กปน.

**- การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔**

๑. การรับทราบการเตรียมความพร้อมของ กปน. ในการดำเนินการตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) เนื่องจากมีการเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นบางส่วน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและสอบถามที่ปรึกษาของ กปน. ว่า มีบทบัญญัติใดที่ใช้บังคับแล้วและ กปน. ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้วหรือไม่ และบทบัญญัติใดที่เลื่อนการบังคับใช้ และ กปน. มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้าง

๒) ขอให้ กปน. เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในบางส่วน เช่น การขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ กปน. จะสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**- การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการ กปน. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. จากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร Upgrade ระบบ SAP**

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจสอบการขอตั้งงบประมาณโครงการที่ได้รับความเห็นชอบไว้แต่ต้น และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นการตั้งงบประมาณรวม มิได้แยกรายการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่วนของร่างขอบเขตของงานได้มีการปรับวงงานและค่าของงานงวดสุดท้ายให้มีความเหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงจากการละทิ้งงาน และปรับระยะเวลาโครงการให้สามารถลงนามได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้วนอกจากนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองข้อมูลของ กปน. โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยด้วย

**๓. การปรับผังโครงสร้างอัตรากำลัง ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอระยะการปรับผังโครงสร้างอัตรากำลังฯ เป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะเปลี่ยนผ่าน (ตุลาคม ๒๕๖๔) และระยะสมบูรณ์ (End Stage) (ตุลาคม ๒๕๖๖) ที่ประชุมขอให้สายงานพิจารณาทบทวนการปรับผังโครงสร้างฯ โดยให้ยึดหลักพันธกิจเป็นสำคัญ โดยมองเป้าหมายที่จะก้าวไปในอีก ๓-๕ ปี และได้นำเสนอผังระยะ End Stage ให้ชัดเจนอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ซึ่งยังคงปรับผังโครงสร้างตามที่ได้เสนอจากครั้งที่ผ่านมา ตามนโยบายขององค์กร โดยมีการปรับ

ภาระงานให้ชัดเจนและสมดุลกันในแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งยังคงสามารถสนับสนุนพันธกิจด้านดิจิทัลของ กปน. ได้ จะมีการเพิ่มอัตรากำลังเพื่อรองรับงานที่มากขึ้นด้วย โดยเริ่มทยอยเพิ่มอัตรากำลังตั้งแต่ระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คณะอนุกรรมการเห็นสมควรให้การสนับสนุนและผลักดันการเพิ่มบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจที่เพิ่มขึ้นด้วย

#### ๔. การพิจารณากลับกรอง การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กปน. กำหนดให้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการแต่ละด้าน เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๒ เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายต่าง ๆ หรือปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุม ที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดวิสัยทัศน์องค์กร ในการนี้ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ แผนงาน ผลดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๕ แผนงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ทบทวนและเสนอปรับเปลี่ยน ดังนี้

- ทบทวนปรับกิจกรรมและระยะเวลา จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่

๑) (๒.๔-๑L) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

แผนงานที่ ๒ : จัดทำ Enterprise Architecture (EA)

- ทบทวนปรับกิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่

๒) (๒.๔-๑L) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

แผนงานที่ ๓ : การนำสถาปัตยกรรมองค์กร มาปรับใช้ภายในองค์กร

๓) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

(e-Saraban version ๒.๐)

๔) (๒.๑-๑L) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

(Data Driven Organization) แผนงานที่ ๑ : พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystems)

๕) แผนงานที่ ๒ : คลังข้อมูลบริหารงานประปา

**ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ** การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

#### ๕. ระบบติดตามลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring)

กปน. ได้นำเครื่องมือที่ใช้สำหรับติดตามเรื่องราวของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring) แบบอัตโนมัติ หรือ Real-time Monitoring เพื่อตรวจสอบทัศนคติของลูกค้าถึง กปน. บนสื่อสังคมออนไลน์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใช้คิวเวิร์ดที่กำหนด ระบบสามารถแจ้งเตือน ๑๑๒๕ ภายในไม่กี่วินาที เพื่อสามารถเข้าไปจัดการได้อย่างทันทั่วทั้ง โดยทำงานผ่าน Facebook Messenger เพจชื่อ การประสานครหลวง นอกจากนี้ กปน. ได้สร้าง Chatbot ชื่อ “น้องยอดน้ำ” เพื่อให้บริการลูกค้าได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกันทั้ง ๓ ระบบ (iMind , Social Monitoring , Chatbot) ผ่าน API และบันทึกการให้บริการไว้ในระบบ iMind ในอนาคตจะบูรณาการข้อมูลเข้าสู่โครงการ Command Center ด้วย

คณะอนุกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) เครื่องมือที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองหรือมอบประสบการณ์ให้ลูกค้ารับรู้ถึงศักยภาพในการให้บริการแบบ ๒๔ ชั่วโมง ควรรองรับทุกกลุ่มข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ได้

๒) ขอให้พิจารณาความรวดเร็วในการตอบชี้แจงข่าวที่กล่าวถึง กปน. ทุกเรื่อง โดยเฉพาะข่าวในทางลบ หรือแม้กระทั่งข่าวเชิงบวก ซึ่งจะเป็นส่วนที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ของ กปน. ได้

๓) ควรจัดทำกลยุทธ์ทางความคิดไว้ก่อนและฝึกอบรมพนักงานในการตอบชี้แจง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม และควรเพิ่มช่องทางรายงานข่าววิกฤติด้วย

## ๖. ศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา (Command Center) การดำเนินโครงการ Command Center แบ่งเป็น ๒ ช่วง

- **ช่วงแรก** การดำเนินโครงการช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงานดำเนินการเอง โดยได้จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ และได้รวบรวมความต้องการโดยนำข้อมูลมาแสดงใน ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่น ท่อแตกรั่ว กลุ่มข้อมูลข้อร้องเรียนผ่าน Social Monitoring กลุ่มงานบริการล่าช้า ได้แก่ งานติดตั้งและกลุ่มข้อมูลสนับสนุนงานผลิตและบริการ ได้แก่ คุณภาพน้ำประปา คุณภาพน้ำดิบ อัตราการจ่ายน้ำโดยจะนำข้อมูลมาเชื่อมโยงบูรณาการเข้าด้วยกัน สามารถแจ้งเตือนทางไลน์ (Line Notification) ซึ่งตามแผนจะเปิดใช้งานภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ กปน. ได้นำเสนอหน้าจอแสดงผลที่ได้ออกแบบไว้ และได้บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเสร็จบางส่วน ทั้งแบบ Non Real-time และ Near Real-time เพื่อให้ที่ประชุมได้เห็นภาพความคืบหน้าของโครงการฯ

คณะอนุกรรมการ เสนอแนะให้พิจารณาการแจ้งเตือนผ่านไลน์ เพราะเป็นการนำข้อมูลออกไปนอกองค์กร อนาคตอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้พิจารณารวบรวมข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์เพื่อสร้าง ML/AI ได้

- **ช่วงที่ ๒** ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งานจ้างดำเนินการ) สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการร่วมกับสายงานแผนและพัฒนา เป็นโครงการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้บูรณาการแล้วจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บูรณาการข้อมูลใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติของหน่วยงาน มิติของประชาชน มิติของผู้บริหาร และมิติของเวลา โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์คุณภาพน้ำ ศูนย์ระบบน้ำดิบ ศูนย์ควบคุมการผลิต รวมถึงข้อมูลจากภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็น Command Center ของ กปน. ให้เป็นแบบ Real-time Data Integration , Predictive Analytics and Early Warning นอกจากนี้จะมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้งานที่สะดวก เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา **ความก้าวหน้า** ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีแผนลงนามสัญญาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน

คณะอนุกรรมการ เสนอแนะให้พิจารณาประเด็นการใช้งานข้อมูลร่วมกัน ให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ เพื่อการแสดงผลหรือการนำไปใช้จะให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องตรงกัน

## ๗. ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงบประมาณดำเนินงานปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนงาน/โครงการตามแผนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานปกติ จำนวน ๑๗ โครงการ ผลดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ :- เร็วกว่าแผน ๗ โครงการ , เป็นไปตามแผน ๔ โครงการ , ช้ากว่าแผน ๖ โครงการ โดยโครงการที่ล่าช้ากว่าแผน ได้แก่ ●โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystem ) ●โครงการที่ ๔ คลังข้อมูลบริหารงานประปา ●โครงการที่ ๘

บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ●โครงการที่ ๑๐ โปรแกรมสำรองข้อมูล ●โครงการที่ ๑๒ งานซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ●โครงการที่ ๑๖ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งผลการดำเนินงานช้ากว่าแผนเพิ่มขึ้น ๑ แผน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

#### ๘. ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงบประมาณดำเนินงานปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีแผนงาน/โครงการตามแผนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานปกติ จำนวน ๑๕ โครงการวงเงินดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๕๑๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้สรุปรายละเอียดของโครงการ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายโครงการ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

#### ๙. รับทราบ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน

กปน. ได้สอบถามปัญหาไปยังลูกค้าในประเด็นข้อร้องเรียน สรุปประเด็นปัญหา ดังนี้

๑) ลูกค้าชำระผ่านระบบ QR Code ชำรุด้านการ จะไม่สามารถจ่ายค่าน้ำเกินกำหนดได้

๒) กรณีโดนผูกมัด เนื่องจากลูกค้าไปชำระภายหลังวันที่ หรือเวลา ที่แจ้งผูกมัด

๓) ลูกค้าไม่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ เพราะเงื่อนไขการชำระด้วยบัตรเครดิต

หรือ ผ่านเครื่อง EDC ต้องมียอดค่าน้ำไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท

#### ๑๐. แนวทางการสะสมคะแนน (Points) มาใช้กับงานลดน้ำสูญเสีย และแอปพลิเคชัน

##### MWA onMobile

สายงานบริการ นำเสนอโครงการครอบครัวตา सबปะรด Season๒ เพื่อสนับสนุนงานลดน้ำสูญเสียของ กปน. โดยใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสีย เพิ่มจำนวนยอดดาวน์โหลด เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ๓ จังหวัด และสร้างจิตสำนึกในระยะยาว การเข้าร่วมโครงการโดยดาวน์โหลด MWA onMobile และลงทะเบียน เมื่อพบเห็นท่อแตกรั่ว สามารถแจ้งเหตุผ่านฟังก์ชันของ MWA onMobile สามารถถ่ายรูป และแชร์ตำแหน่งที่ตั้งได้ โดยกำหนดตัวชีวิตและเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๓.๕ และด้านระยะเวลา การเข้าถึงพื้นที่ภายใน ๖ ชั่วโมง เพื่อดำเนินการซ่อมและแจ้งกลับผู้แจ้งเหตุภายใน ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ มีการเตรียมทีมเฉพาะกิจ เป็นทีมซ่อมกลาง เพื่อเข้าหน้างานได้ทันที เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการนี้ได้ร่วมกับสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบสะสมคะแนน เพื่อสมนาคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ที่ประชุมเสนอแนะว่า ควรให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ผู้ใช้น้ำ (Anonymous) และควรพิจารณาสะสมคะแนน เพื่อสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และเพิ่มบริการธุรกิจเสริมได้ในอนาคต

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ สายงานบริการ และ สำนักผู้ว่าการ จะร่วมกันกำหนดเกณฑ์การสะสมคะแนน และการแลกของที่ระลึก โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบสะสมคะแนน (ฐานข้อมูลกลาง) ด้วย

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า ควรมีระบบสะสมคะแนนกลาง และควรดำเนินการให้ทันมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยควรกำหนดกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเริ่มเข้าร่วมโครงการหรือดาวน์โหลดแอป จนถึง การรับของที่ระลึก และควรประกาศ Disclaimer ไว้ให้ชัดเจน และเนื่องจากระบบสะสมคะแนนสามารถ



พัฒนาเป็น Crypto Currency ได้ ดังนั้นควรพิจารณานำเทคโนโลยี Block Chain มาใช้ เพื่อความปลอดภัยของสารสนเทศ

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานต่าง ๆ และเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้รับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติ ดังนี้

**๑. รับทราบ** ความคืบหน้าการปรับปรุงสวัสดิการของ กปน. ดังนี้

๑.๑ การปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในส่วนของอัตราค่าห้องและค่าอาหารของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว : อยู่ระหว่างเตรียมการชี้แจงการขอปรับปรุงสวัสดิการฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบ Online ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑.๒ การจัดสวัสดิการรถจักรยานยนต์ : เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ กปน. ได้จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการฯ เพิ่มเติม นำส่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อนำไปจัดทำวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาต่อไป

**๒. รับทราบ** การดำเนินการตามข้อเสนอให้ กปน. พิจารณาจัดหาวัคซีน และจัดทำประกันภัย Coronavirus : Covid-๑๙ ให้แก่พนักงาน กปน. โดย กปน. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ การจัดหาวัคซีน โดยเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ กปน. ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากรของ กปน. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัด และได้สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของพนักงานและลูกจ้างเหมาแรงงาน/ตัวแทน โดยจะนำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรวัคซีนให้แก่พนักงานต่อไป

๒.๒ การจัดทำประกันภัย กปน. ได้ดำเนินการหาหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถึงการจัดทำประกันภัยให้กับพนักงาน และบุคลากรของ กปน. โดยได้รับแจ้งว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่มีอยู่เดิม จึงต้องปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่องการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓ กปน. โดย คณะทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ กปน. ดำเนินการดังนี้

๒.๓.๑ จัดทำประกันภัย Covid-๑๙ ให้กับผู้ปฏิบัติงานกลุ่มตัวแทน ได้แก่ ตัวแทนจัดเก็บค่าน้ำ ตัวแทนอ่านมาตร และตัวแทนผูกขวด จำนวน ๔๘๐ คน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒.๓.๒ ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มตัวแทน ได้แก่ ตัวแทนจัดเก็บค่าน้ำ ตัวแทนอ่านมาตร และตัวแทนผูกขวด โดยมอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ที่ต้องหยุดงานเพื่อเฝ้าระวังและกักตัว ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา ๑๔ วัน ทำให้ขาดรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ได้มอบอำนาจผู้จัดการประชาสัมพันธ์ที่ผู้ปฏิบัติงานสังกัดเป็นผู้รับรองและอนุมัติเบิกจ่าย

**๓. เห็นชอบ** ญัตติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

**๔. รับทราบ** ข้อเสนอขอปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ดังนี้

๔.๑ เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาจากคนละ ๓๐๐ บาท ต่อเดือน เพิ่มเป็น ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

๔.๒ เงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นกะ ขอให้กำหนดฐานเงินเดือนขยับตามอัตราเงินเดือนแรกบรรจุปัจจุบัน ยกเลิกเพดานสูงสุดสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้รับคงที่ ๔,๐๐๐ บาท เป็นไม่มีเพดานสูงสุดรับเงินตามเพดานสูงสุดของเงินเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

๔.๓ ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับพนักงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และ กปน. มิได้จัดยานพาหนะให้ มีสิทธิเบิกค่ายานพาหนะเหมาจ่ายเป็นรายวัน เฉพาะวันที่ออกไปปฏิบัติงานตามหน้าที่ วันละ ๑๔๐ บาท เพิ่มเป็น ๒๐๐ บาท

๔.๔ เงินช่วยเหลือบุตรพนักงานได้รับเดือนละ ๕๐๐ บาทต่อคน เพิ่มเป็น ๘๐๐ บาท ต่อคน

๔.๕ เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร พนักงานหรือภรรยาคลอดบุตร ๔๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๔,๐๐๐ บาท

โดยคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการและนำเสนอในที่ประชุมทราบต่อไป

**๕. รับทราบ** การจัดตลาดนัด กปน. โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) คลี่คลาย ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้เตรียมการจัดตลาดนัดเพื่อวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑) ลดค่าครองชีพให้แก่พนักงาน ๒) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้าง กปน. โดยที่ประชุมมอบหมายให้ สร.กปน. เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดตลาดนัดฯ ร่วมกับ กปน. ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. โดย กปน. ได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร ผู้แทนรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รายงานแนวทางการดำเนินการกรณีพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ สรุปดังนี้

กปน. เตรียมความพร้อมในการจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัย (Cybercrime) โดยดำเนินการตามกรอบแนววิธีปฏิบัติ (Frameworks) ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology : NIST) แบ่งออกเป็น ๕ ฟังก์ชันหลัก คือ

๑) Identify การกำหนดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ : กปน. ดำเนินการโดยใช้แนวทางตามคู่มือบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ สำหรับการกำหนดกลยุทธ์บริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ กปน. ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒) Protect การปกป้องดูแลทรัพย์สินสารสนเทศ : กปน. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อจำกัดระดับผลกระทบของเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับการกำหนดนโยบาย แผนงาน และกรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการกำหนดโครงสร้างและแนวทางการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กปน. ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) Detect ความสามารถในการตรวจพบเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : การตรวจหาเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นครอบคลุมถึงกระบวนการเฝ้าระวังหรือตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยการเฝ้าระวัง สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยต่อระบบสารสนเทศ ซึ่ง กปน. มีโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operation Center : SOC) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๔) Respond การรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ : การดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรวจพบ ครอบคลุมถึงการวางแผนรับมือ การสื่อสาร การวิเคราะห์ การลดความเสี่ยงและการปรับปรุง ซึ่ง กปน. ยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินด้านไซเบอร์ (Cyber Emergency Response Team) เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาการคุกคามด้านไซเบอร์

๕) Recover การกู้คืนข้อมูลและระบบหลังเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ : การดำเนินการกู้คืนสภาพระบบสารสนเทศที่ได้รับความเสียหายจากการคุกคามด้านไซเบอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และระบบฐานข้อมูล รวมถึงการจัดทำแผนการกู้คืนสภาพทั้งด้านขีดความสามารถและการให้บริการให้ได้ตามระยะเวลา Recovery Time Objective (RTO) ที่กำหนด ซึ่ง กปน. ยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการกู้คืนระบบ (System Recovery Team)

ทั้งนี้ เรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ กปน. อยู่ระหว่างรอแนวทางวิธีปฏิบัติจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. ผู้อำนวยการประสานงานระบบการควบคุมภายใน และนักบัญชี ๗ กองบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ผู้แทนรองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) และเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

๑) รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติ  
ดังนี้

๑. **รับทราบ** การหารือร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร ผู้แทนรองผู้ว่าการ  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกรณีพระราชบัญญัติการรักษา  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ และมีข้อเสนอแนะ ให้ กปน. พิจารณา  
ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของ กปน. กรณีพระราชบัญญัติการรักษา  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีผลบังคับใช้ ว่าเพียงพอหรือไม่ สำหรับเรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ส่งผลกระทบ  
ต่อ กปน. อย่างไร รวมทั้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ  
ต่อไป

๒. **รับทราบ** รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓. **รับทราบ** รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ  
๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อ  
สังคม (CSR)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ  
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑) แสดงความยินดีกับนายสารวุฒิ บุญวงศ์ ผจ.สสพ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน  
กรรมการสภาธรรมาภิบาล ชุดที่ ๓ ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่งเป็นเวลา ๒ ปี

๒) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย  
ประธานกรรมการการประปานครหลวง และผู้ว่าการการประปานครหลวง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน  
๑๐,๐๐๐ ขวด ผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม  
ตามโครงการ “กปน. มอบน้ำดื่มแทนใจ ร่วมต้านภัย Covid-๑๙” โดยตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๔ กปน.  
ได้ส่งมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น  
๓๐,๐๐๐ ขวด นอกจากนี้ กปน. ยังมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ Covid-๑๙ โดยลดค่า  
น้ำประปา ๑๐% ให้แก่ลูกค้ากลุ่มบ้านพักอาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ)  
สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ รวม ๒ เดือน

๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering committee) เห็นชอบ  
แนวทางยกระดับการให้บริการธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำ โดยเพิ่มช่องทางการรับคำร้องธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำบน  
MWA onMobile และเพิ่มจำนวนช่างประจำจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมจาก กปน.

๔) ในกรณีหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานระหว่างปีงบประมาณ  
เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ขอให้มีการนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๕) ขอให้ กปน. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนของสมาคมกีฬาต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กปน. เนื่องในโครงการ ๑ สมาคมกีฬา ๑ รัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

**๒. รับทราบ** ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้การประปาไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยการดำเนินงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และจะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

**๓. รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานของสภาธรรมภิบาล กปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวด ๗ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) โดย ผอ.ฝคป. ประธานกรรมการสภาธรรมภิบาล ชุดที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ๑๕ กิจกรรม ทั้งนี้ สภาธรรมภิบาล กปน. ยินดีรับข้อคิดเห็น หรือประเด็นต่างๆ ที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะ โดยจะรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ รับทราบเป็นระยะ

**๔. รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ปรับรูปแบบกิจกรรมด้านการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานต้นแบบ เป็นการเชิญหน่วยงานดังกล่าวเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์

**๕. รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม แผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ กปน. ยกกระดับมาตรฐานการอบรมวิชาชีพช่างประปา ขั้นสูง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้จริง และสอดคล้องกับนโยบายธุรกิจหลังมาตรวัตน้ำบน MWA onMobile

**๖. รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ขอให้ กปน. เสนอแผนดำเนินงานเชิงรุกในกิจกรรมที่สำคัญ และเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร เช่น แผนประชาสัมพันธ์ การให้บริการผ่านระบบดิจิทัล e-Tax, e-Receive เป็นต้น

๒) ในกรณี กปน. มีการชี้แจงแก้ไขข่าวสารที่ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือสื่อต่าง ๆ ที่มีการร้องเรียน อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ควรนำเนื้อหาการชี้แจงดังกล่าวเผยแพร่ผ่านสื่อของ กปน. เองด้วย

**๗. รับทราบ** รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดย

๑) ดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของการประปานครหลวง บริเวณหน้าห้องอาหารอาคารสำนักงานใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ เรื่อง ทั้งนี้ ไม่มีการร้องเรียนงานจัดซื้อจัดจ้าง

๒) สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. พบว่า มีผู้ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑,๒๓๕ ราย และไม่มีผู้มาติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ

๓) การยกเลิกงานต่าง ๆ มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน ๕ เรื่อง และยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง

๘. **รับทราบ** การรายงานผล Social Monitoring ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยฝ่ายปฏิบัติการ การประสานครหลวง รายงานปริมาณงานทั้งหมดผ่านช่องทาง call center ๑๑๒๕ และ social media พบว่า ประชาชนนิยมสอบถามข้อมูลผ่าน call center มากที่สุด โดยประเด็นที่มักจะสอบถามคือน้ำไม่ไหล น้ำไหลอ่อน ค่าน้ำประปาค้างชำระ เป็นต้น สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียน Line OA (@mwathailand) ณ ต้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวน ๑๑๐,๘๕๔ ราย

๙. **รับทราบ** การมอบหมายให้คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลฯ ช่วยดูแลให้คำแนะนำงาน แต่ละด้านอย่างใกล้ชิด ดังนี้

๑) นายวราวุธ เย็นบำรุง รองประธานอนุกรรมการฯ ดูแลให้คำแนะนำการ ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้ฯ

๒) พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ อนุกรรมการฯ ดูแลให้คำแนะนำการ ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

๓) นายศักดิ์เกษม นิยมวานิช อนุกรรมการฯ ดูแลให้คำแนะนำการดำเนินงานด้าน พิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้ฯ และด้านธรรมาภิบาล (CG)

๔) นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อนุกรรมการฯ ดูแลให้คำแนะนำการดำเนินงานด้าน สื่อสารองค์กร และ Social Monitoring

๕) นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท อนุกรรมการฯ ดูแลให้คำแนะนำการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาล (CG)

๖) นายวิสุทธิ บุตรศรีภูมิ อนุกรรมการฯ ดูแลให้คำแนะนำการดำเนินงานด้าน สื่อสารองค์กร และ Social Monitoring

๗) รองศาสตราจารย์อาจินต์ น่วมสำราญ อนุกรรมการฯ ดูแลให้คำแนะนำการ ดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้ฯ

๘) ร้อยตำรวจเอกโชติวฤทธิ์ ชัชชัยยาคิตต์ อนุกรรมการฯ ดูแลให้คำแนะนำการ ดำเนินงานด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๙) นายสุกิจ อุทินทุ อนุกรรมการฯ ดูแลให้คำแนะนำการดำเนินงานด้าน พิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้ฯ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โดยคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติดังนี้

๑. **รับทราบ** ผลการติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ้นสุด ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

๒. **รับทราบ** ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก (โครงการฯ ๗ โครงการฯ ๘ และโครงการฯ ๙) สิ้นสุด ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. เร่งดำเนินงานวางท่อประปา

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผลกระทบต่อด้านการจราจรน้อยกว่าในสถานการณ์ปกติ

๓. **รับทราบ** การติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถ (อาคาร ๑๐๐ ปี การประปาไทย) โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. พิจารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจดำเนินการต่อผู้รับจ้างจากการดำเนินงานที่ล่าช้าและอาจมีผลให้เกิดค่าปรับเกิน ๑๐% ตามเงื่อนไขของสัญญา และเนื่องจากมีบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ จำนวนมาก จึงขอให้ กปน. กำชับบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด

๔. **รับทราบ** ความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านกิจการประปา โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกลุ่มผู้ใช้งาน

๕. **รับทราบ** การเตรียมความพร้อมและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กปน. โดยมีข้อเสนอแนะให้ กปน. จัดทำแผนการจัดการภัยคุกคามด้านไซเบอร์เพิ่มเติมด้วย

๖. **รับทราบ** รายงานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

- **การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

**๑. การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔** จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

**๑.๑ การรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารของสายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) สายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) และสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ในระยะ End-Stage ให้คณะกรรมการฯ ทราบเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. กปน. ควรเพิ่มความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตน้ำ โดยการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนการดำเนินงานสูง ซึ่งอาจมีการพิจารณนำพลังงานทดแทนมาใช้ เช่น พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ที่ปัจจุบันเริ่มมีการศึกษาและใช้งานกันมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน โดย กปน. เป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเป็นหลัก จึงอาจมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ

๒. กปน. ควรให้ความสำคัญกับโครงสร้างผังบริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบน้ำสูญเสียให้ชัดเจน ทั้งในส่วน Front Office และ Back Office รวมถึงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษา ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาเรื่องอำนาจการบังคับบัญชาเนื่องจากมีการโอนย้ายหน่วยงานและเปลี่ยนภารกิจใหม่ รวมถึงสถานที่ตั้งให้เหมาะสม

## ๑.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเลิกรายการลงทุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราย

๑) คณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราย ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๙๗ เดือน และใช้งบประมาณ ๖๗๓ ล้านบาท ปัจจุบันการดำเนินการได้จัดทำ TOR แล้วเสร็จ แต่ได้มีการชะลอการดำเนินการเรื่องราคากลางไว้

๒) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคล ต้องมีการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และแนวโน้มของวิถีที่เปลี่ยนไป (New Normal) ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นมา กปน. โดยสถาบันพัฒนาวิชาการประจำ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมสัมมนาโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น อาทิ การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ การจัดหลักสูตรอบรมผ่านระบบออนไลน์/e-Learning และห้องสนทนาออนไลน์ต่าง ๆ ให้ความต้องการใช้พื้นที่สำหรับห้องประชุม/ห้องอบรม/สัมมนามีแนวโน้มลดน้อยลง นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาวิชาการประจำยังได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงฝึกงานสำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถรองรับการฝึกอบรมตามแผนงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ

๓) จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมสัมมนาที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น และการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงฝึกงานสำหรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ประกอบกับการต้องการใช้พื้นที่ในการฝึกอบรมสัมมนามีจำนวนลดลง ตามข้อ ๒) ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบประมาณของ กปน. ฝ่ายพัฒนาวิชาการประจำ จึงเสนอขอยกเลิกรายการลงทุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Committee : HRC) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการขอยกเลิกรายการลงทุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวแล้ว

ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นว่า การยกเลิกรายการลงทุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (M-WIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราย ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และแผนการฝึกอบรมสัมมนาของ กปน. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรลง จึงให้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

### ๒. การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๒.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ในระยะเปลี่ยนผ่านที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (มีผล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และ (ร่าง) แนวทางการเปลี่ยนผ่านจนถึงระยะสมบูรณ์ (End-Stage)

๑) คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Committee : HRC) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (มีผล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และ (ร่าง) แนวทางการเปลี่ยนผ่านจนถึงระยะสมบูรณ์ (End-Stage) และให้ กปน. นำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



๒) กปน. ได้จัดทำ (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (มีผล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และ (ร่าง) แนวทางการเปลี่ยนผ่านจนถึงระยะสมบูรณ์ (End-Stage) ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการ HRC และผู้บริหาร กปน. แล้วเสร็จ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดหน่วยงานในโครงสร้างองค์กรแต่ละระดับ ประกอบด้วย ภารกิจงาน คະແນនេລີຍ່າງงาน จำนวนผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังจากหน่วยงาน (Key Result/Responsibility Area ; KRA) จำนวนอัตรากำลัง (Manpower) จำนวนหน่วยงานภายใต้สายบังคับบัญชา (Functions) ความรับผิดชอบโดยตรงในการสร้างรายได้หรือบริหารค่าใช้จ่าย (Magnitude) ช่วงการควบคุม (Span of Control) และความจำเป็นเร่งด่วน

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นชอบ (ร่าง) โครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (มีผล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) และ (ร่าง) แนวทางการเปลี่ยนผ่านจนถึงระยะสมบูรณ์ (End-Stage) โดยมีข้อเสนอแนะให้สายงานที่สามารถดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารโดยไม่กระทบประสิทธิภาพการดำเนินงานเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างฯ ในระยะสมบูรณ์ (End-Stage) ให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ ๒๕๗๐

๒. ให้ กปน. นำ (ร่าง) แนวทางการเปลี่ยนผ่านจนถึงระยะสมบูรณ์ (End-Stage) ไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ โดยให้มีการทบทวนโครงสร้างผังบริหารให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละสถานการณ์ขององค์กรอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการ กปน. ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังของ กปน. ไว้ชั้นหนึ่งก่อน

## ๒.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔

กปน. นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนำกฎบัตรฯ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาทบทวนและมีการปรับปรุงชื่อและเนื้อหาของแต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รวมทั้งเทียบเคียงกับกฎบัตรคณะกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. แล้ว ทั้งนี้ องค์ประกอบของกฎบัตรฯ ฉบับใหม่จะมีจำนวน ๑๒ ข้อ (เพิ่มจากปี ๒๕๖๓ ที่มีจำนวน ๑๑ ข้อ)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการฯ ให้ กปน. แก้ไขปรับปรุงข้อความให้ถูกต้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

## ๒.๓ การรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนที่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Map) ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑) แผนงาน/โครงการจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ แผนงาน สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผนงาน จำนวน ๑๐ แผนงาน เป็นไปตามแผนงาน จำนวน ๑๐ แผนงาน ล่าช้ากว่าแผนงาน จำนวน ๒ แผนงาน และอยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑ แผนงาน

๒) แผนงานที่ดำเนินการได้ล่าช้า และแผนงานที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดฯ มีดังนี้

๑. แผนงานที่ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่

๑.๑ แผนงานที่ ๔. การยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาของบุคลากรด้าน HR ล่าช้าเนื่องจากการดำเนินกิจกรรม “การสอบทาน HR Skill Set” เพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยคาดว่าจะดำเนินกิจกรรมที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ตามแผน

๑.๒ แผนงานที่ ๗. การออกแบบการสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากร กปน. ให้ใช้ชีวิตก่อนเกษียณและในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข ล่าช้าเนื่องจากเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสุขภาพ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่กลับมามีความรุนแรงขึ้นจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน

๒. แผนงานที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ ๑๒ การจัดทำและนำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) มาปรับใช้ โดยยกเลิกการจัดตั้งคณะทำงาน และเปลี่ยนรูปแบบการจ้างฝึกอบรมเป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาปรับใช้ภายในองค์กร ทั้งนี้ ผู้ว่าการได้อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริการลูกค้า (Customer Service) ของ กปน. แล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. กำหนดเป้าหมายของการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาปรับใช้ให้ชัดเจนและมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้วย นอกจากนี้ควรพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้วย

๒.๔ การรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑) แผนงาน/โครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน ๑๐ โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรม เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจาก Boot camp เป็นโครงการบ่มเพาะนวัตกรรม

๒) ตัวชี้วัดมีทั้งหมด ๒๕ ตัวชี้วัด บรรลุผลแล้ว จำนวน ๔ ตัวชี้วัด และที่เหลือจำนวน ๒๑ ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการในไตรมาสที่ ๔

ทั้งนี้ แผนงานทั้งหมดคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ตามที่กำหนด

ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นให้ กปน. พิจารณารวบรวมนวัตกรรมหรือผลงานที่ดีเด่นในระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งผลงานที่มีการนำไปต่อยอดใช้งานจริงนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

๒.๕ การรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑) แผนงาน/จำนวนโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน จำนวน ๘ โครงการ ล่าช้ากว่าแผนงาน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากมีการทบทวนงบประมาณดำเนินการในบางกิจกรรม

๒) ตัวชี้วัดมีทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด บรรลุผลแล้ว ๑ ตัวชี้วัด ส่วนที่เหลืออีก ๑๔ ตัวชี้วัดอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการในไตรมาส ๔

ทั้งนี้ แผนงานทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในการพิจารณารายละเอียด คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้ กปน. พิจารณากำหนดตัวชี้วัดเพื่อผลักดันให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ อาทิ ตัวชี้วัดด้านทักษะความสามารถพื้นฐานในเชิงข้อมูล (Data literacy) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

๒. ในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานควรทำการเปรียบเทียบกับแผนปีก่อนหน้าว่ามีส่วนใดที่ปรับปรุงบ้าง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ

## ๒.๖ การรับทราบการทบทวนแผนการดำเนินงานภายใต้แผนที่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Map) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบกลางปี

กปน. นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ รับทราบการทบทวนแผนการดำเนินงานภายใต้แผนที่กลยุทธ์ ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Map) แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และแผนแม่บท ด้านการจัดการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบกลางปี เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การดำเนินงานระยะ ๖ เดือนที่ผ่านมา คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี ข้อเสนอแนะตามผลการประเมิน Enablers รวมทั้งการบูรณาการกับแผนงาน/กระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานจะมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Committee : HRC) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการทบทวนแผนการดำเนินงานภายใต้แผนที่กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Map) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบกลางปี โดยมีแผนงานที่ต้องปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๑๑ แผนงาน จากทั้งหมด ๒๓ แผนงาน

๒. เห็นชอบการทบทวนแผนการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบกลางปี โดยไม่ปรับปรุงแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบกลางปี

๓. เห็นชอบการทบทวนแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบกลางปี โดยไม่ปรับปรุงแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบกลางปี

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๔** การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔) ของสำนักตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวด ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) ของสำนักตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

๑. รายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) ของสำนักตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๑ งาน ๑๗ หน่วยงาน การรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ (Audit Rating) อยู่ในเกณฑ์ดีจำนวน ๑๓ หน่วยงาน ควรปรับปรุงจำนวน ๓ หน่วยงาน กรณีกิจกรรมที่สอบทานในภาพรวมขององค์กร ๑ หน่วยงาน ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบและผู้บริหารควรให้ความสำคัญรวม ๕ ประเด็น เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ๒ ประเด็น และความเสี่ยงปานกลาง ๓ ประเด็น สำหรับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแล หน่วยงานสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕-ย่อ) ของหน่วยงานที่ควรได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ ระบบงานการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ครบวาระ (การบริหารจัดการมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ (ครั้งที่ ๑) สำนักงานประปาสาขาบางเขน) ทั้งนี้ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจได้จัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบครบถ้วน

๒. รายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักตรวจสอบ สอบทานการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับงวด ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ด้าน โดยสอบทานรวมกับกิจกรรมการตรวจสอบ ๓ กิจกรรม คือ ด้านที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า : SCM (การบริหารจัดการมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์) ด้านที่ ๖ การบริหารทุนมนุษย์ : HCM (การบริหารทรัพยากรบุคคล) และด้านที่ ๗ การจัดการความรู้และนวัตกรรม : KM&IM (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) เพื่อให้มั่นใจว่า กปน. มีการบริหารจัดการ Core Business Enablers ทั้ง ๗ ด้าน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

๑) ด้านที่ ๔ การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) เรื่องการจัดการข้อร้องเรียน พบว่า หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ประเภทมาตรวัดน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการข้อร้องเรียน เห็นควรพิจารณานำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการ ติดตาม รายงานสถานะ และสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน

๒) ด้านที่ ๖ การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) เรื่องอัตรากำลัง พบว่า อัตราถือครองของสำนักงานประปาสาขา ๑๘ สาขา ไม่ได้แปรผันตามจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณงาน และพื้นที่จำหน่ายน้ำแต่ละสาขา เห็นควรดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังส่วนขาดและส่วนเกิน ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหลักของหน่วยงาน

๓) ด้านที่ ๗ การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management : KM&IM) เรื่องการวางแผนการจัดการความรู้และการติดตามประเมินผล พบว่า หน่วยงาน

จัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ การประสานครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กปน. รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน แต่มีระดับความพึงพอใจและการรับรู้ที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงควรเพิ่มการสื่อสารและสร้างความเข้าใจต่อบุคลากรทุกระดับ จะทำให้การจัดการความรู้และนวัตกรรม สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ สำหรับงวดไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ของสำนักตรวจสอบ

๒. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และมีข้อเสนอแนะ ให้ กปน. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) เรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ควรมีการบริหารจัดการระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงอย่างทันเวลา และบูรณาการข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อป้องกันการร้องเรียนเรื่องเดียวกันหลายช่องทาง

(๒) เรื่องอัตรากำลัง ควรบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลง เนื่องจากนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

**เรื่องที่ ๒๕ การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

**๑. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทั้งนี้ กค. เสนอว่า

๑. ด้วยพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๕ บัญญัติว่า “พระราชกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่ (๓) การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ” มีผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่อาจนำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามนัยมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ในคราวการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ซึ่งส่งผลให้การประชุมเพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเกิดความไม่คล่องตัว และแม้ว่าพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นกฎหมายกลางที่กำหนดในเรื่องการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ตามแต่เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติในเรื่ององค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทำโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างไว้เฉพาะ โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ประกอบกับปัจจุบันระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ตามนัยข้อ ๒๗ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและในอนาคต การจะกำหนดให้การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ นั้น จำเป็นต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗ โดยกำหนดเพิ่มเติมให้การประชุมดังกล่าวสามารถกระทำได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเกิดความคล่องตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องออกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

### สาระสำคัญของเรื่อง

เนื่องจากการประชุมในปัจจุบันมีรูปแบบการประชุมทั้งประชุมแบบเผชิญหน้าและประชุมแบบผ่านวิดีโอ ซึ่งที่ผ่านมาการประชุมเพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการประชุมแบบเผชิญหน้า แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องของการประชุม ดังนั้น เพื่อให้การประชุมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มข้อความนัยข้อ ๒๗ วรรคหก แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น “การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด”

### ๒. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) (ศบค.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) เสนอ ดังนี้

#### สรุปสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

##### ๑. ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ดังนี้

๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๒๑๖,๕๙๐ ราย โดยประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด ๓ ลำดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ ๑๐๔ จาก ๒๑๘ ประเทศทั่วโลก

๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยติดเชื้อและอยู่ระหว่างการรักษา จำนวน ๒๗,๙๘๘ ราย (อยู่ในโรงพยาบาล ๒๑,๓๐๖ ราย และโรงพยาบาลสนาม ๖,๖๘๒ ราย) หายป่วยแล้ว ๗,๙๖๘ ราย ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ พบผู้ป่วยรายใหม่ ๑,๘๗๑ ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ ๑,๘๓๐ ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก ๓๔ ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างกักตัวในสถานที่กักกันที่ทางราชการ กำหนด ๗ ราย

๓) สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ได้ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่กำหนด จึงจำเป็นต้องเร่งเฝ้าระวังและดำเนินการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนเพื่อตรวจจับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ อย่างเข้มข้น ในส่วนของกรุงเทพฯและปริมณฑล พบผู้ป่วยติดเชื้อในสถานดูแลผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโรคโควิด - ๑๙ อย่างต่อเนื่องจากการสัมผัสผู้ดูแลที่ติดเชื้อ และพบผู้สูงอายุติดเชื้อจากญาติที่มาเยี่ยม รวมทั้ง พบการแพร่ระบาดในกลุ่มเพื่อนร่วมงานและสมาชิกครอบครัวที่รับประทานอาหารร่วมกันด้วย จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสถานที่เสี่ยง เช่น สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อ ตลาดตลาดนัด ร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งลดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนและเร่งรัดการกำกับติดตามตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ทั้งส่วนบุคคลและสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่สาธารณะและสถานประกอบการ

**๒. ที่ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการให้ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคสสถาน หรือสถานที่พำนัก**

๑) ประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่ง/ประกาศของจังหวัดและกรุงเทพมหานครที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน พบปัญหา ดังนี้

(๑) มีการออกมาตรการทางกฎหมายกรณีให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทั้งในรูปแบบคำสั่งและประกาศ

(๒) มีการอ้างบทบัญญัติอาศัยอำนาจทั้งตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๒ (๑) (๗) (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มาตรา ๒๘ (๑) (๗) (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) และมาตรา ๓๔ (๖) และตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหลายฐานะ ทั้งในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด/เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ในการนี้ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร จัดทำแนวทางเพื่อแจ้งเวียนให้จังหวัดนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ออกเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้น ๆ (ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับข้อกำหนดที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ใช้เป็นเหตุผลในการออกคำสั่งดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใดที่อาจเกิดขึ้น

จากการปฏิบัติตามคำสั่งให้ระบุง้อยกเว้นไว้ในคำสั่งด้วย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีความชัดเจน และผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายจะได้ทราบล่วงหน้าว่าการกระทำใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

๒) ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษสำหรับบุคคลที่ฝ่าฝืน พบปัญหา ขั้นตอนการดำเนินงานและอัตราการเปรียบเทียบปรับไม่เหมาะสมกับกรณีการฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัย โดยการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ (๖) เป็นความผิดตามมาตรา ๕๑ ระวังโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดอัตราค่าปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ (๖) ครั้งที่ ๑ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท และ ครั้งที่ ๓ เป็นต้นไป จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในกรณีผู้ฝ่าฝืนยินยอม ต้องชำระค่าปรับตามที่กำหนด แม้จะลดค่าปรับได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนเงินค่าปรับแต่ยังไม่เหมาะสมกับความผิดกรณีนี้ (ยังสูงเกินไป) และในกรณีผู้ฝ่าฝืนไม่ยินยอม พนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีโดยการส่งเรื่องฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดจำนวนเงินค่าปรับได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางแก้ไข ให้กรมควบคุมโรคเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาออกระเบียบการเปรียบเทียบปรับกรณีการฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงกรณีอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ โดยยกเว้นไม่ให้นำระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมาใช้บังคับกับกรณีนี้ โดยกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมแก่กรณี ไม่สร้างภาระเกินสมควรกับประชาชน และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับให้สามารถดำเนินการได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมก่อนดำเนินการเปรียบเทียบปรับ เช่น การตักเตือน เป็นต้น

๓) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้กรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขและกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในช่วงแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (เวลา ๑๑.๓๐ น.) และการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข (เวลา ๑๕.๐๐ น.) ตลอดจนช่องทางอื่น ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน

### ๓. การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑) ข้อเสนอการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข

๑.๑ การปรับระยะเวลากักตัวเป็น ๑๔ วัน สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณายกระดับการกักตัว ดังนี้

(๑) ปรับระยะเวลากักตัว จาก ๗ วัน หรือ ๑๐ วัน เป็น ๑๔ วัน ในกลุ่มบุคคลตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความใน ม.๙ แห่ง พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๙ โดยกลุ่มบุคคลใน (๑) (๓) (๕.๑) (๕.๒) (๕.๓) (๖) (๗) (๘.๑) (๘.๒) (๙.๑) (๑๐) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ขณะที่กลุ่มบุคคลใน (๙.๒) (๙.๓) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นมาตรการข้างต้นในกลุ่มบุคคลใน (๒) (๔) กลุ่มบุคคลใน (๕.๑) กรณีเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน ๗ วัน และ (๕.๒) และ (๕.๓) ในกรณีที่ไม่ได้ลงจากเครื่องบิน/เรือ หรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง หรือเรือจอดเทียบท่าไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง หรือได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด



(๒) กรณีเป็นกลุ่มบุคคลใน (๑๑.๑) (๑๑.๒) ให้เข้ารับการกักกัน และการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธี RT-PCR และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

(๓) ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพัก ยกเว้นเพื่อทำการตรวจหาเชื้อ และรักษาพยาบาล

(๔) ผู้ที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ (Certificate of Entry: COE) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ (COE) ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเดินทางถึงราชอาณาจักรนับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้ตรวจหาเชื้อ ๓ ครั้ง

๑.๒ การปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

(๑) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน ๖ พื้นที่/จังหวัด (จากเดิม ๐ จังหวัด เป็น ๖ พื้นที่/จังหวัด) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

(๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน ๔๕ จังหวัด (จากเดิม ๑๘ จังหวัด เป็น ๔๕ จังหวัด) ได้แก่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงราย ตาก ตรัง นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สระแก้ว สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี

(๓) พื้นที่ควบคุม จำนวน ๒๖ จังหวัด (จากเดิม ๕๙ จังหวัด เป็น ๒๖ จังหวัด) ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครพนม หนองคาย บึงกาฬ บุรีรัมย์ พังงา พะเยาแพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร เลย สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรดิษฐ์ อุทัยธานี และอำนาจเจริญ

(๔) ไม่มีพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถกำหนดพื้นที่ย่อยให้เข้มกว่าที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ กำหนดได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด โดยเริ่มปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๑.๓ การปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

พื้นที่ / กิจกรรม	การสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า	การจัดกิจกรรม	ร้านอาหาร	ร้านสะดวกซื้อ ตลาดได้รุ่ง	สถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ	ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า	สถานศึกษาทุกระดับ สถาบัน กวดวิชา	สถานที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน	งดรับประทานอาหารในร้าน ช้อปกลับบ้านได้ ไม่เกิน 21.00 น.	เปิดบริการ 04.00-23.00 น.	ปิด	เปิดบริการ ตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย)	ห้ามใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มี การรวมคนจำนวนมาก	ปิด ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้งเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม
พื้นที่ควบคุมสูงสุด	ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน	บริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้าน ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน)	เปิดบริการ 04.00-23.00 น.	ปิด	เปิดบริการ ตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย)	ห้ามใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มี การรวมคนจำนวนมาก	เปิดบริการตามข้อกำหนด สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม/ผู้เล่น
พื้นที่ควบคุม	ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน	บริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุรา)	เปิดบริการ ตามปกติ (ตามมาตรการที่กำหนด)	ปิด	เปิดบริการ ตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย)	ห้ามใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มี การรวมคนจำนวนมาก	เปิดบริการตามข้อกำหนด สถานที่เล่นกีฬา เปิดปกติแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้ชม/ผู้เล่น

๒) ข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙

๒.๑ เห็นชอบให้มีการดำเนินการตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ เสนอ ทั้งนี้ ให้มีมาตรการสำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการบังคับใช้ในการขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคให้มีความเหมาะสมสามารถบังคับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมและอย่างบูรณาการ

(๒) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย ๑๔ วัน เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคลที่จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดการแพร่เชื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒.๒ ขอให้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) (ศบค.) กรณณาพิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการในครั้งนี้ โดยเร่งด่วน

๒.๓ ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคประชาสังคม เร่งรัดในการช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มขีดความสามารถ

๒.๔ ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามข้อห่วงใยของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ โดยเร็วที่สุด

๓) มาตรการสำคัญสำหรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับทั่วทุกพื้นที่/จังหวัด ดังนี้

๓.๑ มาตรการสำคัญสำหรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

พื้นที่	รายละเอียด
๑) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)	<p>(๑) ๖ พื้นที่/จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ</p> <p>(๒) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า ๒๐ คน</p> <p>(๓) ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการขั้นเพิ่มเติม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.</li> <li>- สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดให้บริการ ยกเว้นสถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สำหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี้ให้จัดการแข่งขันได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดแล้วให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไป</li> <li>- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยให้</li> </ul>

พื้นที่	รายละเอียด
	<p>จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ</p> <p>- ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา ๐๔.๐๐ น.</p> <p>- การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรค</p>
<p><b>๒) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)</b></p>	<p>(๑) พื้นที่จังหวัด รวม ๔๕ จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด</p> <p>(๒) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า ๕๐ คน</p> <p>(๓) มาตรการควบคุมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด</p> <p>- การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น. ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่น</p> <p>- การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน</p> <p>- ห้ามสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุกที่งดการให้บริการ</p> <p>- ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา ๐๔.๐๐ น.</p> <p>- สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. และสามารถจัดการจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม</p> <p>- การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ</p> <p>ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ กำหนด</p>
<p><b>๓) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)</b></p>	<p>(๑) พื้นที่จังหวัด รวม ๒๖ จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุม</p> <p>(๒) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า ๕๐ คน</p> <p>(๓) มาตรการควบคุมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด</p>

พื้นที่	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"><li>- การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๓.๐๐ น.</li><li>- การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน</li><li>- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ที่งดการให้บริการ</li><li>- การตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ กำหนด และต้องไม่เป็นการก่อกวนความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ</li></ul> <p>ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการเดินทางสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามที่สถานการณ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ กำหนด</p>

๓.๒ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับทั่วทุกพื้นที่/จังหวัด

(๑) การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคระบาดแพร่ออกไป ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบผู้ไม่กระทำการตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะกล่าวตักเตือนและสั่งให้บุคคลนั้นเพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้

(๒) การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้ประชาชนงดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน ยกเว้นเป็นการจัดพิธีตามประเพณีนิยมหรือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในครอบครัวและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ

(๓) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย ๑๔ วัน เพื่อมุ่งลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบจะติดเชื้อ โดยอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การลดจำนวนบุคคลที่ประจำอยู่ในสถานที่ตั้ง การสลับวันเวลาทำงาน หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

(๔) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้น

๔) ความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ให้กระทรวงมหาดไทย รวบรวมประกาศและคำสั่งของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับต่าง ๆ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว และให้ถือปฏิบัติว่าในกรณีที่จังหวัดออกประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมและประกาศในราชกิจจานุเบกษาในโอกาสแรก

๕) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

(๑) เห็นชอบข้อเสนอการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข

(๒) เห็นชอบข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ มาตรการสำคัญสำหรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับทุกพื้นที่/จังหวัด

(๓) ให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. แผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอแผนฯ ดังนี้

๑) แผนการฉีดวัคซีนให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส ความครอบคลุมของวัคซีน ร้อยละ ๗๐ ของประชากรไทย ภายในปี ๒๕๖๔ (เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดหาวัคซีนแล้ว ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ โดส จึงต้องจัดหา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ เพิ่มเติมสำหรับประชากรในประเทศไทย จำนวน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ คน หรือวัคซีนจำนวนประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ โดส โดยการจัดซื้อรวมเป็นวัคซีนที่ประเทศไทยจัดหา จัดซื้อสำหรับประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ คน หรือวัคซีนจำนวนประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส

๒) แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔

วัคซีน	วัคซีนถึงประเทศไทย
<b>๑) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ โดส (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๔)</b>	
๑.๑) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ โดส	วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑.๒) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ โดส	วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
๑.๓) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดส	วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
๑.๔) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ โดส	ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๔
<b>๒) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ โดส (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๔) และจัดหาเพิ่มเติมอีก ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ โดส</b>	
๒.๑) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
๒.๒) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
๒.๓) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
<b>๓) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ โดส (เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔)</b>	
๓.๑) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนกันยายน ๒๕๖๔
๓.๒) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
๓.๓) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓.๔) วัคซีน AstraZeneca จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ โดส	เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓) กำหนดการเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ทุกกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย	วัคซีน	ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙
(๑) บุคลากรทางการแพทย์	Sinovac	- ฉีดแล้ว ร้อยละ ๙๕ - ฉีดเสร็จสิ้น ๒ เข็ม ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
(๒) เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโรค	Sinovac	- ฉีดแล้ว ร้อยละ ๒๐ - ฉีดเสร็จสิ้น ๒ เข็ม ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
(๓) กลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถสาธารณะและครู เป็นต้น	AstraZeneca	- ฉีดแล้วจำนวนหนึ่ง (ต่ำกว่าร้อยละ ๕) - ฉีดเสร็จสิ้นเข็มที่ ๑ ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
(๔) ประชาชนผู้ที่มีโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ	AstraZeneca	- ฉีดแล้วจำนวนหนึ่ง (ต่ำกว่าร้อยละ ๕) - ฉีดเสร็จสิ้นเข็มที่ ๑ ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
(๕) ประชาชนทั่วไป	AstraZeneca	- ฉีดแล้วจำนวนหนึ่ง (ต่ำกว่าร้อยละ ๕) - ฉีดเสร็จสิ้นเข็มที่ ๑ ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๔) แนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่า ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ผู้บริหารส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดหาวัคซีนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการกระจายและฉีดวัคซีน ด้านการสร้างเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ ด้านการสนับสนุนระบบอำนวยความสะดวกระบบงานต่าง ๆ และด้านการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม

๕) ความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

(๑) ควรพิจารณาปรับแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เมื่อมีการจัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๔ ให้มีความเหมาะสม โดยจัดลำดับกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็นเหมาะสม และเน้นการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันควบคุมโรคควบคู่กับการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจไปด้วยกัน

(๒) ควรให้ความสำคัญในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย และรวดเร็ว และ (๒) แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยต้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ให้แล้วเสร็จเป็นกลุ่มแรก

(๓) ควรพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวที่พำนักในประเทศไทยด้วย

**๖) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้**

(๑) รับประทานแผนการจัดการจัดหาและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส และโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

(๒) เห็นชอบในหลักการการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนครอบคลุมร้อยละ ๗๐ โดยเร็วที่สุด ได้แก่

(๒.๑) ภาครัฐจัดหาวัคซีน ประกอบด้วย วัคซีน Pfizer Biontech จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส วัคซีน Sputnik V จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส วัคซีน Johnson & Johnson จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส วัคซีน Sinovac จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส และวัคซีนอื่น ๆ เช่น วัคซีน Moderna วัคซีน Sinopharm วัคซีน Bharat หรือวัคซีนอื่นที่จะมีการขึ้นทะเบียนในอนาคต รวมถึงประมาณค่าวัคซีน และเวชภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมอบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๒.๒) ภาคเอกชนจัดซื้อวัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามแนวทางความร่วมมือการจัดการวัคซีนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

**ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี**

๑. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ (ศปก.สธ.) สื่อสารและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน โดยจัดทำแผนภาพในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย (อาทิ ในรูปแบบ infographic ฯลฯ) เกี่ยวกับขั้นตอนการคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วยโควิด - ๑๙ และช่องทางการติดต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในสถานที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น

๒. ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ (ศปก.สธ.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ และเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป

**๓. เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔**

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

๑. รับประทานการดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ดำเนินการอยู่ โดยเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาดำเนินการเลื่อนกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ ๓ และโครงการทัวร์เที่ยวไทย ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จะคลี่คลายลงตามขั้นตอนของระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. เห็นควรให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า

และน้ำประปา) โดยขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินตามมาตรการดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงิน รวมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ ต่อไป

### สาระสำคัญของเรื่อง

ข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะต่อไป ดังนี้

### มาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที

๑. มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑.๑ มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด ๑๙ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ : ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ เป็นต้น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น และเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน ผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท (ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.วแห่งละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ ๐.๓๕ ต่อเดือน ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ๖ งวดแรก) ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไปหาน้อย เพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรัฐบาลชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non - Performing Loans: NPLs) ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับ NPLs ที่ไม่เกินร้อยละร้อยละ ๕๐ ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเสนอมาตรการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน

๑.๒ มาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นการให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามความสมัครใจ โดยการพักชำระเงินต้นเพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ หรือเพื่อนำเงินงวดที่จะต้องชำระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือเพื่อการประกอบธุรกิจในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยวิธีการชำระหนี้ที่พักชำระไว้ดังกล่าวจะต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่ลูกหนี้มากจนเกินควรเมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยกรณี SFIs ได้พิจารณาพักชำระไว้ด้วย นอกจากนี้ ให้ SFIs พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไปหาน้อย เพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกหนี้เป็นสำคัญ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือ SFIs ตามความจำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินของ SFIs



**๒. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา)**  
โดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  
ถึงมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

**๒.๑ ค่าไฟฟ้า** เสนอให้สิทธิค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวม  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ดังนี้

(๑) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้  
ไฟฟ้าฟรี ๙๐ หน่วยแรก

(๒) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลด  
ค่าไฟฟ้า ดังนี้

- กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

- กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ให้คิด  
ค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

(๒.๑) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐๐ หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วย  
การใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ๒๕๖๔

(๒.๒) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า ๕๐๐ หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ หน่วย  
ต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ๒๕๖๔ บวกด้วยหน่วย  
การใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๕๐ และ (๒.๓)  
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า ๑,๐๐๐ หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน  
เมษายน ๒๕๖๔ บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน  
๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๗๐ โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๓) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิ  
ใช้ไฟฟ้าฟรี ๕๐ หน่วยแรก

ทั้งนี้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก  
กำหนดให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน  
๒๕๖๔

**๒.๒ ค่าน้ำประปา** เสนอให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ ๑๐ เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และ  
กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา  
ประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาคการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ดำเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย  
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา) โดยขอรับสนับสนุนแหล่งเงินเพื่อดำเนินตาม  
มาตรการดังกล่าว ภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ  
ต่อไป

**๓) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะเร่งด่วน**

**๑. โครงการรเอาชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ ๓๒.๙ ล้านคน** โดยเป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรอบวงเงินประมาณ ๖๗,๐๐๐ล้านบาท

**๒. โครงการ ม ๓๓ เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ ๙.๒๗ ล้านคน** โดยเป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ อีกสัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรอบวงเงินประมาณ ๑๘,๕๐๐ ล้านบาท

**๔) มาตรการในระยะต่อไป (เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ คลี่คลายลง)** กรอบวงเงินเบื้องต้น ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยจะขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

**๑. มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่**

**๑.๑ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ** ระยะที่ ๓ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ ๑๓.๖๕ ล้านคน โดยการให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม เดือนละ ๒๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๔)

**๑.๒ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ** จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ ๒.๕ ล้านคน โดยการให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มเติม เดือนละ ๒๐๐ บาท ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๔)

**๒. มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙** โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง ได้แก่

**๒.๑ โครงการคนละครึ่ง** ระยะที่ ๓ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก เพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ในลักษณะร่วมจ่าย (CO - pay) ร้อยละ ๕๐ ของราคาสินค้า ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนผู้ได้สิทธิตามโครงการไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ ๓๑ ล้านคน

**๒.๒ โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”** โดยรัฐสนับสนุน e - Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาทต่อคน โดยเมื่อประชาชนใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับสนับสนุน e - Voucher จากภาครัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ และสามารถนำ e - Voucher ไปใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคมถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ ๔ ล้านคน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๖ การรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.**

คณะกรรมการ กปน. ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายนิพนธ์ บุญญามณี มท.๒ พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. และ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ตามโครงการ กปน. มอบน้ำดื่มแทนน้ำใจร่วมต้านภัย COVID-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กปน. ยังได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ หน้ากากอนามัย กระจกน้ำพลาสติก และ เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามอีกด้วย ซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๔ กปน. ได้ส่งมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลกับหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่รับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ ขวด

- เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายนิพนธ์ บุญญามณี มท.๒ พร้อมด้วย นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ และ นายวิวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ และผู้บริหาร กปน. มอบน้ำดื่มบรรจุขวด เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลศิริรัฐธยา จ.นนทบุรี และโรงพยาบาลจุฑฉัตรวิเศษ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตามโครงการ กปน. มอบน้ำดื่มแทนน้ำใจร่วมต้านภัย COVID-๑๙ โดยมี นายศิริศักดิ์ ธิติดิถรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริรัฐธยา เป็นผู้รับมอบ และนายแพทย์ สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒๗ การรับทราบการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ งานจัดซื้อ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร/นาที จำนวน ๑ ชุด ที่สถานีสูบน้ำบางพลี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-BP-๙ ของสัญญาเลขที่ SD-๙๐๔**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ หรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร/นาที จำนวน ๑ ชุด ที่สถานีสูบน้ำบางพลี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-BP-๙ ของสัญญาเลขที่ SD-๙๐๔ เนื่องจาก สัญญา E-BP-๙ เป็นงานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ระบบควบคุมและเฝ้าติดตามอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีการผลิตภายในประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๗/๑ พัสตุดส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ข้อ ๒๗/๓(๑)(ข) จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณา และได้มีข้อเสนอแนะให้เลขาธิการจัดเตรียมข้อมูลประกอบวาระเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์

ร้องทุกข์เพื่อพิจารณาแนวทางการมอบอำนาจของคณะกรรมการ กปน. ให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบการใช้พืชผลที่ผลิตในต่างประเทศ

อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลางได้จัดทำคำถามที่พบบ่อย (FAQ) แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพืชผลและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพืชผลที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระบุว่า “...สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบ ตั้งแต่ก่อนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือก่อนกำหนดขอบเขตของงานว่า ไม่มีพืชผลที่ผลิตภายในประเทศ และมีความจำเป็นต้องใช้พืชผลนั้น กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจ เหนือชั้นขึ้นไปแต่อย่างใด โดยหน่วยงานสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตาม วัตถุประสงค์...” ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติข้างต้น กปน. จึงเปลี่ยนจากการนำเสนอ คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นการนำเสนอเพื่อทราบแทน

**มติที่ประชุม**

รับทราบการใช้พืชผลที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าพืชผลจากต่างประเทศ งานจัดซื้อและ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร/นาที่ จำนวน ๑ ชุด ที่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางพลี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-BP-๙ ของสัญญาเลขที่ SD-๙๐๔ และให้รับข้อเสนอแนะ ของคณะอนุกรรมการการจัดซื้อพืชผลและการจ้าง ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป